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ปลัดกระทรวง  ผูบัญชาการเหลาทัพ  รองปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผูวา
ราชการจังหวัด  ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค  ขาราชการชั้นผูใหญที่
รักและเคารพทุกทาน

วันนี้เปนนิมิตหมายใหมของการบริหารราชการแผนดิน  
ซึ่งผมไดพูดในวิทยุไปบางแลววา  สมัยกอนนโยบายเปรียบเสมือน
บริคณหสนธิของการจดทะเบียน  คือเหมือนกันแทบทุกครั้ง  ไมมี
นโยบายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมที่จับตองได  ใหประชาชนไดรับทราบ
รับรู  หลังจากการเลือกตั้งป พ.ศ. 2544  มีการนําเสนอนโยบายเปน
เรื่องที่จับตองได  และนํามาเปนนโยบายบริหารประเทศและครั้งนี้
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ก็เชนกัน  แตครั้งนี้ตางจากครั้งที่แลว  คือครั้งที่แลวหลังจากผมได
แถลงนโยบายแลว  ไดพบกับพวกทานขาราชการชั้นผูใหญครึ่งวัน  
เพื่อใหทานไดรูไดปรับตัวเขากับนโยบายใหม  ไดปรับตัวเขากับ
การทํางานสมัยใหม  แตครั้งนี้มากกวาเดิมตางไปจากครั้งกอน  คือ
มีการประชุมวันครึ่งเพื่อแยกกลุมโดยมีรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของ                          
รองนายกรัฐมนตรี  ไปชวยทานดวยเพื่อทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน  เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติที่ เปนรูปธรรมอยาง
จริงจัง  แผนปฏิบัติจะตามมาดวยแผนการใชเงิน  และแผนนิติ
บัญญัติที่ เราจะเสนอกฎหมายที่สอดคลองเกี่ยวของกัน  และที่
แนนอนสิ่งที่ตามมา  คือ  จะนําไปสูการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน         
มี  KPI  หรือ  Key  Performance  Index  

ผมไมอยากใหทานทั้งหลายมีความรูสึกวาตอง
กลับมาเปนนักเรียนใหม  ตองมาเรียนรูเรื่องใหม ๆ  จริง ๆ  แลวแม
จะมี  Terminology  เยอะก็จริงแตมีหลักคิดอยู  นั่นก็คือหลักการ
บริหารที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เราจะทําอะไรก็ได  ในที่สุด
แลวทําอยางไรใหมีประสิทธิภาพ  ใชจายอย างคุมค า   เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน  เราจะทํางาน
รวมกัน  เราจะรับฟงความคิดเห็นจากภายนอก  ไมใชใชความคิดเห็น
ของตนเองเพียงอยางเดียว   เราจะทํางานกันเปนทีม  เราจะทําให
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เสนแบงเขตขององคกรนั้นเบลอ  ไมมีเสนแบงเขตที่เขมจนทําให
พวกเราทํางานรวมกันประสานงานกันไมได  นอกจากนี้จะใช
เครื่องมือสมัยใหมที่มีอยูมาใชไมวาจะเปนเครื่องมือทางวิชาการ
เทคโนโลยี  หรือเครื่องมือทางการเงิน  เพื่อใหเกิดความสําเร็จของ
งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  มีการใชจายเงินอยางคุมคา  และนํา
ประโยชนไปสูประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง  หลักกวาง ๆ 
มีแคนี้

เปาหมายใน  4  ปขางหนา
ใน  4  ป  ขางหนา  เราจะลงเรือดวยกัน ผมเปนกัปตันเรือ  

เราจะไปเกาะสมุย  แตผมจะตองบอกใหทานรูวา  ทําไมถึงตองไป
เกาะสมุย  เราจะไปทําไมที่สมุย  ก็ตองมีเหตุผลวาทําไมตองไป  
เพราะเกาะสมุยสวย  มีอาหารทะเลอรอย  เราจะไปพักโรงแรมที่ดี  
บรรยากาศดี  ซึ่งเราจะเดินทางไปดวยกันแตตองบอกวาระหวาง
ทางเราจะเหนื่อยกันหนอยนะ  เราตองชวยกันพายเรือ  เราจะ
สามัคคีกัน  ชวยกันทํางาน  และในเรือมีอาหารอยูเทาไร  ก็ตอง
ชวยกันประหยัดหรือหากไมบอกเลยวาจะไปที่ไหน  จะไปอยางไร  
ในที่สุดทานก็ไมมีจิตวิญญาณที่จะพายเรือ

เรามีพันธกิจรวมกันวาจะทํางานใหชาติบานเมือง 4 ป 
ขางหนาอยางทุมเท  อยางมีประสิทธิภาพ  ผลสุดทายที่เราอยากเห็น
ใน  4  ป  ขางหนา  คือ

1. ประชาชนคนไทยหายจน
2. สังคมมีคุณธรรม  มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข  

เปนสังคมที่เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอยางมีจริยธรรม  เปนสังคม 
ฐานความรู

3. การมีโครงสรางพื้นฐานในการดํารงอาชีพของคน
ไดอยางพรอมเพรียง  มีการลงทุนตาง ๆ เพื่อสรางความเจริญเติบโต
ใหแกประเทศ

4. คนมีสุขภาพแข็งแรง
5. สังคมมีสันติสุข  อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร
เราอยากเห็นอยางนี้  ซึ่งเปนภาพกวาง  ตอไปเราจะ

ลงภาพลึกทีละอัน ๆ และผมจะอธิบายเครื่องมือที่ใชวา  คืออะไร

สวนราชการควรนําเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
บริหารจัดการ

วันกอนผมไดใหผู เชี่ยวชาญบรรยายให ครม. ฟงถึง
เครื่องมือสมัยใหม  เครื่องมือคืออะไร การนําระบบ  GIS  (Geographic 
Information System) กับระบบ MIS (Management Information  System) 
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2  อยางมารวมกัน  เปนเครื่องมือในการบริหาร  ภาพถายแผนที่
มาตราสวน  1 :  4000  เราจะเอาภาพมาซอนกัน  จะทําใหเห็นอดีต  
ปจจุบันและทํานายอนาคตวาเราอยากเห็นอะไร  แผนที่นี้จะ
สามารถเชื่อมโยงกับ  Database ตาง ๆ คาดวาจะใชเวลาประมาณ
สองปครึ่ง  ตอไปผมนั่งอยูที่  Office  ผมดึงแผนที่ประเทศไทยจาก
จอคอมพิวเตอร  ดูจังหวัดเชียงใหม  อําเภอสันกําแพง  เจาะลงไป
ถึงตําบลจะสามารถเห็นสภาพพื้นที่วาเปนอยางไร  มีกี่หมูบาน  มี
วัด  สภาพน้ําเปนอยางไร  สวนลําไยมีลําไยกี่ตน  ถาขอมูลพรอมก็
สามารถบริหารงานไดอยางถูกตองชัดเจน  ขอมูลเหลานี้จะตองจัด
วางอยางเปนระบบไวในกระทรวง  จังหวัด  และในที่สุดจะขยาย
ไปถึงอําเภอ  เพื่อทําใหทานเห็นเปนภาพ  bird  eyed  view  ไดเห็น
ขอมูลรูขอมูล  เพราะขอมูลเทานั้นจะนําไปสูความรู

การลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ
สิ่งที่เราอยากเห็นความเจริญทั้งหลายที่ประเทศตองมี

ตั้งแตเมื่อวานแตเราไมไดลงทุนไว  วันนี้เราตองลงทุนแลว  อะไรที่  
need  yesterday  เราจะ  invest  today  เราจะไมรอ  next  decade  
ขางหนา  หากรออีก 10 ปขางหนาก็ทําไมทันแลว  เปรียบเสมือนทาน
จะซื้อบานตั้งแตเปนปลัดอําเภอจนรอเปนผูวาราชการจังหวัด  จะรอ

เอาเงินสดไปซื้อบาน  ระหวางนั้นชีวิตทานไมมีหลักประกันแตถา
ตอนนั้นทานเปนปลัดอาวุโสถาผอนบานได  เงินเก็บพอดาวนบาน
ไดแลวก็ผอนไปเลยในระดับที่สามารถผอนไดในราคาที่ทานไม
ลําบาก  สมมติวาหลังละ 3 ลานบาทแตพอเปนผูวาราชการจังหวัด
อาจเห็นวาบานเล็กไป  อาจขายแลวผอนหลังใหม  ดีกวาจะรอเงิน
ครบสามลานแลวคอยซื้อบาน

ตัวอยางการลงทุนเรื่องระบบขนสงมวลชน  ปญหาวันนี้
ก็เพราะเราไมกลาลงทุน  เรื่องรถติดชาวบานลําบาก  เขาไมมี
ปญญาเขาหาแหลงเงินทุนได  คราวนี้เปนการมองปญหาแบบ
บูรณาการ  ตั้งแตฐานรากจนถึงฐานบน  เศรษฐกิจจะถูกแกปญหา
ตั้งแตฐานรากจนถึงฐานบน  และเติมใหเต็มตั้งแตฐานรากถึง ฐานบน

คุณภาพประชากร  จะถูกลงทุนอยางเต็มที่  เพราะผมถือวา  
Human  Resource  เปนการลงทุน  (Investment)  ไมใช  Cost  เรา
จะลงทุนใหคนแข็งแรงทางดานรางกาย  คือ  สุขภาพ  มีจิตใจเพื่อ
เปนแรงขับเคลื่อนที่ดี  การลงทุนคุณภาพของคนทางปญญาคือ
การศึกษา

วัฒนธรรมใหมในการทํางาน
พยายามอยางยิ่งที่จะใช  Formal  Structure  ใหนอยที่สุด  

แตตอไป  Get  thing  done  through  informal  ทํางานใหสําเร็จ
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เปนทางการเฉพาะที่ถูกกําหนดโดยกฎหมาย (required by law)  ผม
กําลังแกกฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคและเปนปญหาไป
พรอม ๆ กัน

ผมอยากเห็นวัฒนธรรมของการทํางานที่ เปลี่ยนไป
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ  ตองการ
สรางวัฒนธรรมที่ยึดความสําเร็จของงานเปนหลัก  ไมใชยึดกติกา  
หรือระเบียบหยุมหยิม  เรากําลังผอนคลายโซตรวนที่จะทําใหเรา
ไมมีประสิทธิภาพออกไปใหหมด  การทํางานใหสําเร็จเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ  ตอไปนี้จะมีการ
สังคายนากฎหมายครั้งใหญ  เพื่อใหกฎหมายเกื้อกูลตอการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ

ขอใหเนนการทํางานเปนทีม  การลดสายบังคับบัญชาที่
ไมจําเปน  การใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะ e – Government  คราวนี้
ไมสั่งทุกคนก็ตองทําเพราะถาไมทําหนวยงานของคุณจะลาสมัย
ทันที  ระบบการทํางานที่โปรงใสตองเนนย้ําอยางมากคือ  นํา
ระบบ  e – Auction  ไปใช  ตอไปนี้ระบบการประมูลตองผาน
ระบบ  e – Auction  ซึ่งเราไดทดลองไปใชแลวสามารถประหยัด
ไดกวา  40 %

อีกเรื่องหนึ่งที่ขอเรียนทานคือ  คําวา  “คําสั่ง”  ก็คือ  
“คําสั่ง”  จะตองระบุชัดเจน เปนมติ ครม. แตกรณีที่ผมบน  ผม
ถามหา ผมแนะนํา  ไมใชเปนคําสั่ง  แลวนําไปอางผิด ๆ ถูก ๆ ไมมี
ระบบกลั่นกรอง    ทําใหเกิดความเสียหาย เพราะวาคุณคาของ
สังคมไทย คือ ความหลากหลายทางความคิด เพราะฉะนั้นเวลาที่
ผมพูดอะไรไป  ทานตองไปคิดอีกที  ถาผมวิจารณอะไร  ถาไมใชก็
ไมตองทํา  แตบอกกันหนอย  เพราะผมมีสิทธิจะเขาใจผิด  ผม
ไมใชผูปฏิบัติ  ดังนั้น นโยบายใดที่ไดสั่งการไปแลว  ขอใหผู
ปฏิบัติทําความเขาใจ  พิจารณาความเหมาะสม  และความเปนไป
ไดดวย  ถานําไปปฏิบัติและมีปญหาไมเขาใจก็สามารถขอพบผมได  
ซึ่งขาราชการระดับนี้สามารถขอพบไดทุกคน  เราจะไดซักซอม
ความเขาใจ  ผมขอย้ํา  ขอใหเขาใจ  หรือหากมีบุคคลใดแอบอางผม
ใหเช็คที่สํานักงานผมไดทุกเวลา  บางทีพวกไปวิ่งเตนก็อางสารพัด
อยาง  หรือเอารูปถายไปอาง  เพราะผมเปนบุคคลสาธารณะใครขอ
ถายรูปผมก็ใหถาย ฉะนั้น ทานตองพิจารณาเรื่องเหลานี้ดวย
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การยึดหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน
4  ปนี้จะแกปญหาที่ยังติดขัดอยู   เรากําลังขับเคลื่อน

ประเทศไทยใหกาวไปขางหนาอยางเห็นไดชัด  ประชาชนจะมี
ความสุขขึ้น  การประหยัดเงินประหยัดทองจะเกิดขึ้นมากมาย  การ
ยอมรับจากตางประเทศจะมีมากมาย  4  ปที่แลวมีหลายเรื่องที่ตอง
แกไข  ผมพรอมจะแกไข  ผมเปนประเภทเขาซอยตันก็พรอมที่จะ
เลี้ยวกลับ  ใหจําไววาอะไรผิดผมตองเลี้ยว  สิ่งอะไรที่ผมถูกตําหนิ
ใน  4  ปที่แลว  อะไรที่ตองแกก็ตองแก  ขอใหทานยึดหลัก  คือ  
หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน  อยามุงแตความสําเร็จ  
โดยไมคํานึงถึงเรื่องการละเมิดทั้งหลาย  เพราะหากทําผิดพลาดไป
ก็ไมมีใครที่จะชวยทานได  แตหากมีปญหาตัวกฎหมายก็ตอง
รวมกันแกไข  ถาบทบัญญัติของกฎหมายเปนเรื่องของการรักษา
สิทธิของประชาชน  ทานก็ตองทําตามนั้น  ทานตองเคารพสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

อีกเรื่องหนึ่งที่ตองเรงดําเนินการ  คือ  ศูนยพิสูจนบุคคล  
เพื่อติดตามคนหาย  ผมถือวาเปนที่พึ่งของคน  คนเรามีความรัก รักพอ  
รักแม  รักลูก  ถาคนของเขาหายไป  เขาตองตามหาทุกวิถีทาง  ตอง
หาใหเจอ  แมจะพบแคเศษซาก  วันนี้ศูนยนี้ตองสรางแนนอน  
ศูนยพิสูจนบุคคลเปนเรื่องที่ตองทําเราจะบริหารประเทศใหสมดุล 

 (balance)  ในทุกมิติ  มิติที่เปนที่ยอมรับของนานาชาติตองนํามา
คิด  ที่ผานมาเราไมผิดแตเราลืมจุดเนนที่สําคัญ (highlight)

การทํางานวันนี้ในระดับรัฐมนตรี  จะเริ่มมิติใหม  เสน
แบงเขตของกระทรวงจะเบลอทันที  borderline มีเพียงเพราะให
ก ร ะ ท ร ว ง รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ส า ข า นั้ น  ๆ   ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น
ระดับประเทศเปนความรับผิดชอบรวมกัน  การมีน้ําใจในการ
ทํางานรวมกัน  การสงไมผลัดที่ ไมหลุดมือจะตองเกิดขึ้น
คณะรัฐมนตรีชวนกันไปคุยกัน ไมตองหวงเรื่อง borderline  ถาเริ่ม
ระดับรัฐมนตรีได  รองนายกรัฐมนตรีก็สามารถเรียกรัฐมนตรี
กระทรวงอื่นมาคุยกันได

วัฒนธรรมในการทํางานใหม  ผมอยากสงสัญญาณนี้ไป
ใหลึกที่สุดเทาที่จะทําได  สงสัญญาณจากตนทางตองมีเครื่องขยาย
สัญญาณไปเปนชวง ๆ ผมสงสัญญาณไปรัฐมนตรี  ปลัด  อธิบดี  
ผูอํานวยการกอง  จนถึงผูปฏิบัติในพื้นที่  สวนใหญปญหาคือ  
สัญญาณที่สงไปถึงรัฐมนตรีจะถึงแคระดับกระทรวง  ทราบแลว
เก็บเปน Paper  แลวเก็บไว  ถาเปนการประชุมชี้แจงความเขาใจจะ
ถูกเก็บไวในหัว  ทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การขจัดความยากจน
เรื่องแรก  เปนเรื่องใหญโตมาก  เปนเรื่องที่ เหลือเชื่อที่

ประเทศไทยจะขจัดความยากจนไดใน  4  ป  เปนเรื่องยากแตถามี
เมตตาธรรม  เราอยากเห็นเพื่อนรวมชาติพนจากความยากจน  ให
โอกาสและปญญา  ระหวางการทํามี  handout  แจก  ไมทําให
ประชาชนหายจน  หายจนเปนมื้อ ๆ แตการเปดโอกาสจะทําให
หายจากความจนอยางถาวร  ทํานองเดียวกันกับการทําอาหารเมื่อ
จัดสวนผสมและลําดับเปลี่ยนไปเรียบเรียงลําดับกอนหลังใหม  จะ
ทําใหอาหารมีรสชาติอรอยตางกัน

เรื่องการแกปญหาความยากจนนี้กอนอื่นขอใหทาน
เขาใจเรื่องหลักเมตตาธรรม  เต็มใจที่ไดทํา  เมื่อทําแลวมีความสุข  
ถาทานมีความสุข  ทานจะทุมเท  ไมเหน็ดเหนื่อย  วันนี้ผมเปน
นาย กรัฐม นตรีที่ ทํ า งา นหนัก มาก   แตผม ไม เหน็ด เหนื่อย  
เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายตองบอกวา  “ใจตองเอากอน”  ถาใจไมมี
ความเชื่อกอน  เพราะทานไมมีความเชื่อทานก็ทําไปอยางแคน ๆ 
เพราะผมบอกใหทํา  ตอไปนี้เราจะเอาจิตวิญญาณมารวมกัน  พา
คนทั้งประเทศใหพนความยากจน  ผมถือวาไมมีอะไรที่ทําไมได  
ถาคิดเชนนี้ถือวางานเสร็จไปแลว  50 % อีก 50 % คือสิ่งเหลานี้ที่
เราจะพูดกัน

ผมไมเคยคิดแกปญหาความยากจนที่ปจเจกบุคคล  แต
ตองมองทั้งระบบ  ซึ่งก็คือ  เรากําลังจะเพิ่มโอกาส  เพิ่มหลักประกัน 
ชีวิตใหคน  ตองพิจารณาวาอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเพิ่มรายได
ใหเกิดขึ้นแกประชาชนโดยเร็วซึ่งนั่นก็คือ  การเอาดิน  น้ํา  ลมไฟ  
มาปนเปนเงิน  คือ  การใหเอกสารสิทธิ  การใหเขาไดเพาะปลูก 
การมีน้ํา  การสรางตลาดสินคาเกษตร  การใหโอกาสประชาชนมี
อาชีพเสริม  ใหสามารถทํางานตั้งแตแปดโมงเชาถึงหาโมงเย็น  ถา
ไมไดแบบนี้ก็จะยากจนแนนอน  นอกจากนี้  เราจะตองพิจารณาวา
เราจะเอาผลผลิตสูตลาดโลกไดอยางไร  และเชื่อมกลับมาที่ชุมชน
หมูบาน  ตอไปถาเรายังเอาจอบขุดดินอยู  ก็ตองมีแนวคิด  เชน ควร
หาเครื่องจักรกลางไดหรือไม  จัดใหมีโรงปุยกลางไดหรือไม

การแกปญหาความยากจนตองมองลงไปที่รายครอบครัว  
ชุมชน ประเทศ  เพราะฉะนั้นเปนหนาที่ของทุกกระทรวงที่
เกี่ยวของ  ทั้งกระทรวงพาณิชยที่จะทําใหสินคาราคาดี  กระทรวง
คมนาคม จัดระบบขนสงเพื่อใหตนทุนสินคาไมแพง  กระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงการตางประเทศตองรวมชวยกัน  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  กระทรวงเกษตรตองทําอยางไรให

1 18  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง รั ฐ บ า ล ทั ก ษิ ณ 8  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง รั ฐ บ า ล ทั ก ษิ ณ1 2



มีน้ํา  ตองคิดทั้งระบบ  ตองการทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  
รายจายลดลงทั้งเรื่องการศึกษา  สุขภาพ  ที่อยูอาศัย เราจะสรางโอกาส

ใหเขา  เชน  OTOP  ทําไดหรือไม  พัฒนาฝมือแรงงานไดหรือไม  
นี่คือสิ่งที่ตองทําทั้งหมด  เราจะมีแผนงานที่ชัดเจน  ผมตองการให
ทานเห็นภาพตรงกัน  ตองการการทํางานรวมกันทุกระดับ  การ
แกปญหาความยากจนไมยากอยางที่คิด  แตตองการระบบการ
ทํางานรวมกันในทุกระดับ

การแกปญหาความยากจนเราจะใชลักษณะ  “คาราวาน”  
ซึ่งไมไดหมายความวาเปนเพียงการพบปะประชาชนธรรมดา  เรา
จะดูระดับบุคคล ครอบครัว  ดูจากทะเบียนคนจน  จากคนที่จด
ทะเบียนไว จดเพิ่มสําหรับคนที่ไมไดจด  ระบบรายงานกรมการ
ปกครองอาจไปเพิ่มโปรแกรมวาแตละครอบครัว  รายรับรายจาย
เปนอยางไร  เมื่อมีการแกปญหาความยากจนแลวเขามีรายได
เพิ่มขึ้นหรือไม  เพราะถาประชาชนยังทํางานสองชั่วโมง แตกิน 3  มื้อ 
ยอมไมพอกินแน

เครื่องมือที่จะนํามาใชมีหลายอยางใหใช เครื่องมือแบบ
ระยะยาว  ระยะปานกลาง ไดแก

1. SPV  (special purpose vehicle – หรือนิติบุคคล
เฉพาะกิจ)    นี้วัตถุประสงคตั้งขึ้นมาเพื่อแกปญหาของการเขาถึง
แหลงทุนของคนจนซึ่งไมมีหลักประกันอะไร  หรือไมมีความ

นาเชื่อถือพอที่ระบบธนาคารจะเชื่อถือได  SPV  จึงเปนเครื่องมือ
ซึ่งมาแกปญหา  เปนตัวกลางระหวางเกษตรกรกับธนาคาร

เกษตรกรไมถูกกดดันเรื่องเงิน  แตตองไปเพิ่มผลผลิตแทน  เลี้ยงวัว
ใหดี  ปลูกปาลมใหดี  สามารถลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวได  
ชวยใหคนจนสามารถลงทุนในระยะกลาง  ระยะยาวได

2. SML  การแบงงบประมาณตามขนาดหมูบ าน        
งบกลางปจะถูกนําเสนอเขาพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ตอไป  ชาวบานที่มี
ปญหาแตละหมูบานซึ่งปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถแกปญหา
ของเขาเองได  เปนการจัดงบประมาณใหกับประชาชน  เปน
งบประมาณหมูบาน  จะกอเกิดการแกปญหาสวนตนเอง  หลาย
หมูบานที่ไดนํารองเรื่องนี้ก็ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  เรื่องนี้จะ
เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้  ถางบประมาณผานคณะกรรมการที่ทําเรื่องนี้  และ
จะประชุมเตรียมการกับทางจังหวัด  เปนพี่เลี้ยงใหหมูบานตอไป

3. ธนาคารหมูบาน  เปนการแปลงกองทุนหมูบานที่มี
ความพรอมมีการบริหารจัดการดีใหเปนธนาคารหมูบาน  กองทุน
หมูบานเปนขาเดียว  แตชาวบานมีกลุมสัจจะสะสมทรัพยมากอน                     
บางหมูบานจะมี  2  ขา  คือ  มีทั้งเงินฝากและเงินกู  เราจะพัฒนาให
กองทุนหมูบานมีสัจจะสะสมทรัพยประกอบเปนฐานเพื่อการ
พัฒนาตอ  สามารถนําเงินฝากของประชาชนเอามาใหประชาชนกู
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ตอเพื่อขยายธุรกิจได  ขยายการทํากิจกรรมของตนเองได  เรา
เรียกวา    “ธนาคารหมูบาน”    ขณะนี้ทําประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินการเปนอยางดีแลวหลายพื้นที่   ซึ่ งจะให ธกส.  และ
ธนาคารกรุงไทยไดเขาไปเปนพี่เลี้ยงไมตองรีบรอนและเราถือเอา
ความพรอมเปนสําคัญ

4. OTOP  ตอนนี้ขยายไปมากแลว  ตอไปตองมองเรื่อง
ตลาด  เพื่อเปนการสรางอาชีพเสริม  เมื่อเปนอาชีพเสริมแลวตอง
ไมเปนภาระ  คือขายได   ดังนั้น  ตองมองเรื่องคุณภาพ  ตลาด  และ
ตองมองไปถึงตลาดโลก  เราจะสรางศูนย  OTOP  และ  SME  ใน
กรุงเทพฯ  และจะไปเชื่อมกับเมืองใหญ  ๆ  ทั่วโลก  OTOP  จะ
เปน  Brand  ไปทั่วโลก  อาจจะไมถึ งหลุยสวิตตอง  (Louis  
Vuitton)  แตก็คงไมแพ  กีราโรช  (Guylaroche)  เราจะชวยกันเต็ม
พลังทุกระบบตั้งแตชุมชนหมูบานถึงตลาดโลก

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า นี้   ผ ม จ ะ ใ ก ล ชิ ด กั บ รั ฐ ม น ต รี

ศึกษาธิการเปนพิเศษในชวง 3 – 4 ปนี้  ตองชวยกันเพื่อใหการ
ปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ICL (Income  Contingency  
Loan)  เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งเทานั้นแตไมพอ  การกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาหมายถึงการอนุญาตใหทองถิ่นนํา  input  ของ
ทองถิ่นเขาไปมีสวนรวม       ตองชวยกันปฏิรูปการศึกษาใหเกิดผล

เปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว Education for All และ All  for  Education  
เราตองอนุญาตใหเกิด  All  for  Education  คือเปนเรื่องที่ทุก ๆ  
คนเขามามีสวนชวยกันทั้งทองถิ่น  เอกชน  ประชาสังคม  ตองเขา
มามีสวนรวม

เรื่องคาราวานเสริมสรางเด็ก  การดูแลเลี้ยงดูเด็กตั้งแต
แรกเกิดหรือแมตั้งแตในครรภมารดา  เด็กที่ไมไดเรียนตองเอามา
เรียนใหหมด  เรียนตามศักยภาพ  ตอนนี้  อาชีวศึกษา  30 % ควรจะ
เปน 50 : 50 หรือ ควรเปน 70 % ดวยซ้ํา  กําลังคนที่ฐานราก จะเปน 
skilled  worker หรือ semi – skilled  worker  เราตองยกระดับคน
ของเราเปน semi – skilled  worker  เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตองขับเคลื่อนที่คน  เราตองสรางคนของเราใหเต็มที่ตามศักยภาพ  
ตามปญญา  ปญญาในที่นี้   หมายถึง สมอง  ความชอบและ
ความสามารถที่จะจายได

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามพัฒนาการของ
สมอง  การใหทุนการศึกษา การรักการอาน  การพัฒนาอาคารเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการตองทํา  Roadmap  มาวาตองปรับอะไรบาง 
ทําอะไรบาง  ใชเงินเทาไร  ทานรองนายกฯ  จาตุรนต  คงตองทํา

1 58  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง รั ฐ บ า ล ทั ก ษิ ณ 8  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง รั ฐ บ า ล ทั ก ษิ ณ1 6



รวมกับสถาบันสงเสริมและพัฒนาความรูไปกอน  ซึ่งผมจะไปฟง 
brief  เรื่องนี้ ตอไป

เรื่องของวัฒนธรรมตองทําใหเกิดรูปธรรม  วาจะทํา
อยางไรในการรักษาวัฒนธรรมไทย   เพราะทุกวันนี้  Globalization  
เหมือนกับการรับเชื้อโรคแปลกปลอม  โดยไมมีภูมิคุมกัน  เด็กก็
ติดเชื้อโรค  เพราะเยาวชนของชาติมีภูมิคุมกันที่ออนแอ  ดังนั้น จึง
ตองระดมสรรพกําลังเพื่อดูวาทําอยางไรจึงจะ restore  วัฒนธรรม 
แตตองไป  extreme  จึงตองระดมผูรูทํา Roadmap  ดวย

กระทรวงพัฒนาสังคม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวง
วัฒนธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  ตองรวมกันคิดเรื่องเยาวชน
อยางจริงจัง  เรื่องนี้พูดงายแตละเอียดออน  ขอใหกระทรวงที่
เกี่ยวของไปประชุมรวมกันเพื่อจัดทํา  Roadmap  กําหนด 
Milestone  วัดผลสัมฤทธิ์  นอกจากนี้ตํารวจถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับเรื่องนี้  อะไรที่ลอแหลม  เปนอันตรายก็จะตองดูแล  
เรารักลูกอยางไรก็ตองปองกัน  จึงขอใหดูธุรกิจที่หลอกลวงเด็ก  
คามนุษย   ทําลายเด็ก  ซึ่งเปนธุรกิจที่ไมพึงประสงคสําหรับ
สังคมไทย  ใหไปยืมกฎหมายที่กระทรวงอื่นดูแลมาชวยในการ
ทํางานเพื่อขจัดธุรกิจที่เปนอันตรายตอเยาวชนดังกลาว  ถาไมดูแล
เยาวชนตอไปจะเปน Social  Cost  ที่แพงมาก

เรื่อง  30  บาทรักษาทุกโรค  ตองทําใหเขมแข็ง  หากตอง
เพิ่มคาใชจายก็ตองเพิ่ม  แตตองประหยัด  เดิมทดลองทําเราใช

เงินนอย  เพื่อดูภาพและหาตัวเลขที่ชัดเจน  ตอนนี้รูวา  1,700  ก็ตอง 
1,700  บาท  หรือ  1,500  ก็ตอง 1,500 บาท ดังนั้น  30  บาทตองทํา
แนนอนใหเพียงพอ  ทั่วถึง  และมีคุณภาพ

เรื่องของ sin  tax  ขอใหดูความรอบคอบเกี่ยวกับการ
ลักลอบนําเขาจากตางประเทศ เชน บุหรี่  วันนี้ประเทศเพื่อนบาน
บางประเทศกลายเปนแหลงผลิตและนําของปลอมเขามาใชใน
ประเทศไทย

เรื่องที่อยูอาศัย  มนุษยขาดปจจัยสี่ไมได  ผมไปติดใจ
บานของผูบัญชาการกองทัพอากาศที่จังหวัดระนองสรางสําหรับ
ผูประสบภัยสึนามิ มี 2 หองนอน  ดูดี  ถาจะทําแบบยกมาประกอบ
โดยใชวัสดุในประเทศ  สมมติราคาประมาณหนึ่งแสนบาท  ให
ประชาชนลงแขกสรางบาน  ใหผอนเดือนละ  999 บาท  99 เดือน  
สมมติ  NPV = 80,000 บาท รัฐบาล subsidize  20,000 บาท สวนที่
เหลือก็ใชบริการธนาคาร  เปนแบบนี้จะสรางบานไดเร็วมาก  
เพราะ  500,000 หลัง  จะเทากับ  10,000  ลานบาท  4 ปนี้เราจะทํา
ทุกอยาง  บานเอื้ออาทร  บานสึนามิ  บานมั่นคง  เพราะผมอยากให
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คนไทยทุกครอบครัวมีบาน  สําหรับระบบบานมือสองจะทํา
อยางไรจึงจะมีระบบภาษีที่ชวยใหการซื้อขายไดสะดวกงายขึ้น

เรื่องผูสูงอายุ อาจจัดเปน 2 ประเภท  ประเภทหนึ่งเปน
ผูสูงอายุที่ยังมีความสามารถที่จะทํางานได  ดังนั้นจะทําอยางไร
ไมใหบุคลากรกลุมนี้เฉาแตตองเอามาเปนกําลังสําหรับการพัฒนา
ประเทศ  ยกตัวอยางเชน  ขาราชการที่เกษียณแลวแตมีความสําคัญ  
เชน  นิติกร  ซึ่งหายาก  อาจจางเปนลูกจางชั่วคราวหรือพนักงาน
ราชการแตไมใชตําแหนงบริหาร  แมกระทั่งแพทย  พยาบาล  ที่
เกษียณไปแลวแตยังแข็งแรงเราจะจางมาอีกสถานะหนึ่งไดไหม  
ผูสูงอายุอีกประเภทหนึ่ง  อาจจัดเปนกลุมที่ไมมีศักยภาพ ชวยตัวเอง
ไมได  สวนนี้สําคัญตองชวยกันดู  ตอไป  Demographic  Change  จะ
เปลี่ยนไป  เราตองดู  Aging  Population  เราตองเตรียมการตั้งแตวันนี้

เรื่องยาเสพติดและผูมีอิทธิพล   จะตองทําตอไปให
เขมแข็ง  x – Ray  ทุกพื้นที่  ขณะนี้ยาเสพติดกลับมาในบางพื้นที่  
ถาพื้นที่ไหนยังมีถือวาไมมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลแขงขันได
FTA มอบเลขาธิการ สศช. ทางทีมทานพันศักดิ์       

(นายพันศักดิ์   วิญญรัตน)  ทานรองฯ  สมคิด ดูแลว  จะปรับ

โครงสรางภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  ภาคบริการ  เพื่อใหสามารถ
แขงขันได  เราตองพิจารณาการแขงขันจากตางประเทศดวย เรื่อง FTA

เราตองดูแลผูผลิต ขณะเดียวกันตองดู consumer  ดวย  ฉะนั้นผูผลิต
ตองปรับตัวตลอดเวลา  ตอนนี้เสื้อผาจีนเขามาเยอะตีตลาดไทย 
ฉะนั้นขอใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมศุลกากรชวยดู
ดวย   เรื่องนี้มีจ ายใตโตะดวย   ขอใหปฏิบัติทุกอย างอย าง
ตรงไปตรงมา  ชวยดูอะไรเปนปญหามี  impact  ตองแกไข  ขอให
ดูการปรับโครงสรางและเศรษฐกิจประกอบ

Logistics ในเรื่องนี้มี  Logistics เปน Agenda  พิเศษ
ของรัฐบาล  เพราะตองการลดคาใชจายในการขนสง  การสงเสริม
การใชขนสงหลายรูปแบบเรื่องพลังงานทดแทน  Eternal  ตองมี  
Roadmap  ใหชัดเจน  

ศักยภาพรัฐวิสาหกิจ  รัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจตอง
ปรับศักยภาพตัวเอง  ที่ขาดทุนใหมีความชัดเจนทําอยางไรใหไม
ขาดทุน  หนี้ทั้งหลายตองจัดการปรับโครงสรางทางการเงินและ
ทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพ  รัฐวิสาหกิจที่ตองแขงกับเอกชน
ก็ตองแขงเหมือนเอกชน  รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคก็ตองดู
เรื่องการบริการประชาชนและตนทุนที่เหมาะสม  รัฐวิสาหกิจที่
ขาดทุนเพราะตองบริการในราคาจํากัดก็ตองทําอยางที่พูด  เอาหนี้
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ขึ้นมาก็ตองเอาขึ้นมา  ตองขอใหชวยปรับปรุงกันดวย  กระทรวง
ไหนมีรัฐวิสาหกิจเยอะหนอยก็ชวยดูดวย รวมทั้งกระทรวงการคลัง  

แลวเราจะปรับโครงสร างการถือหุนการปรับกฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจใหม  ที่เราเคยตั้งใจไวเมื่อ  4  ปที่แลว

การทํางานที่ตองเฝาดูตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคทุกตัว  
ทานรองฯ สมคิดทําหนาที่หลักแตกระทรวงทุกกระทรวงตอง 
support  ดวย  เพราะเราตอง  monitor ชวยเช็คสุขภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตลอด 4 ปนี้

Annual Report  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมถือวาเปนนโยบายที่
ทานไปลองทําดู  แลวรายงานกลับมาดวย  คือ  ผมอยากเห็น  
Annual  Report  ของทุกกระทรวงแบบเดียวกับที่บริษัทเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพย  ไมใชเปน  Report  ที่โฆษณาตัวเอง มีรูปของ
รัฐมนตรี  รูปนายกรัฐมนตรีหลอ ๆ  ไปเปดงานที่โนนที่นี่  ผม
อยากเห็นในลักษณะ  balance  sheet  ของกระทรวง  รายกรม  กอง  
ใหละเอียดมากสุดเทาที่พึงจะทําได  แสดงจํานวนคน  มีซีอะไร  กี่
คน  คาน้ํา  คาไฟ  คาบริการ  ผมจะนํามาจัดใหเกิดประสิทธิภาพ
และจะขันนอตปตอไปวาจะทําไดดีแคไหน  นั่นแหละ  KPI  
ไมเชนนั้นการบริหารราชการจะวัดไมไดเลย  เดิมกระทรวงการคลัง
จะรวม ๆ มา  ตอไปใหกระทรวง กรม กรอกขอใหกระทรวงการคลัง 

และ สศช.ชวยใหมีขอมูลใหกรอกได  ถามี Revenue  ก็ทําเปน  2  ดาน  
จะได  cost  ของกระทรวง  สิ่งนี้เปนบัญชีของประเทศ   อาจารย

สุชาติฯชวยดวยก็ดี  ผมอยากใหป 48  ลองทํา  ป 49 ปรับปรุง ป 50 
เอาจริง ฉะนั้นสิ้นป 50 ภายในไตรมาสแรกของป  51 ทุกกระทรวง
ตองมี  Annual  Report  อยางสวยงามพรอมตัวเลขที่ชัดเจน  เพื่อจะ
รูวาเรา over  employed หรือไม  มีขาราชการ  ลูกจางใชเงินเทาไร  
ตอไปนี้มีระบบ  GFMIS  ทานจะรูตรงนี้  และระบบ  GFMIS  ก็จะ
ช ว ย ด ว ย  พ อ ไ ด ร ะ ดั บ ก ร ม แ ล ว   อั น ดั บ ต อ ไ ป คื อ จั ง ห วั ด  
computerize  จะเห็นระบบบัญชีทั้งประเทศไดอยางดีซึ่งนําไปสู
ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขอฝากไป  warm  up  
ตั้งแต ป 48,  49,  ป 50  เอาจริง  ฉะนั้น ใครจะขันนอตตรงนี้ก็เริ่ม
ไดแลว

ยุทธศาสตรที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การฟนฟูธรรมชาติใหกลับมาในหนังสือ  The  Third  
Wave  ของ  Alvin  Toffler  เขาพูดวาในชวงยุค  2  เปนชวงที่มี
ระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมที่เรงการผลิตทําใหเกิดการใช
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อ ย า ง ไ ม มี ร ะ บ บ ไ ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
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สิ่งแวดลอมถูกทําลายมาก  ความดีงามในยุคที่ 1 คือ ยุคเกษตรถูก
ทําลายไปเยอะ  ยุคที่ 3 (The Third) มนุษยจึงโหยหาสิ่งดี ๆ  ในยุคที่ 1    

มนุษยเรียกหาศิลปวัฒนธรรม   และสิ่งแวดลอมตาง  ๆ   กลับมา
ตองใชความรูใหม ๆ  มารักษาสิ่งแวดลอม  เพราะฉะนั้นเราก็โหยหา
สิ่งดีงามที่หายไป  ตองการปาตนน้ํากลับคืนมา  ผมอยากให      
ปลุกจิตสํานึกใหขาราชการรักตนไม  รักธรรมชาติ  ถาหากทุกสวน
ราชการทําเชนนี้ไดจะดีมาก  ตัวอยางตนไมริมคลอง  ที่พวกเราเคย
ปนแลวกระโดดน้ําเลนเดี๋ยวนี้ไมมีแลว

กรมทางหลวงก็ยังเผาหญาอยูอยางเดิม  เพราะบอกจาก
สวนกลางไมไปถึงพื้นที่  ถาสวนราชการเผาเสียเอง  เวลาไปบอก
ชาวบานเขาก็ไมเชื่อ  ฉะนั้นเผาหญา  เผาปา  ทําใหไมมีจุลินทรีย
เหลือ  ฉะนั้นขอใหดู เรื่องนี้อยางจริงจัง  นอกจากนี้มลภาวะ
ทั้งหลาย  เชน  ขยะ ใน  4 ปขางหนาตองดูอีกมากขอใหรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลขยะ  สิ่งแวดลอม  ใชงบอุดหนุน
เฉพาะกิจดูแลเรื่องนี้

ยุทธศาสตรที่ 5 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเปนสิ่ งสําคัญที่

จะตองดําเนินการ ACD  เปน initiative  ของไทยตองทําตอ  Asia  
bond  ทานรองฯ สมคิดตองผลักดันเรื่องนี้ตอ  Asia  bond  market  

เรื่อง  FTA  ตองทําตอแตตองอยูภายในกรอบของเอเซีย  การดําเนินการ
ไมตองเรงรีบแตตองไมชา   ตองทําอยางพอดี   หมายความวา การไป

เจรจาตองไมชา  แตในการเจรจานั้นตองรอบคอบ  และอยาชาจน
ไมไปเจรจา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ตองยกเครื่องกฎหมายในโอกาสกฎหมายตราสามดวง  
ครบรอบ  200 ป  จะมีการยกเครื่องกฎหมายครั้งใหญจํานวน  377  
ฉบับ  มีการตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ หลายคณะ  เพื่อพิจารณา
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ กฎกระทรวงที่เปนอุปสรรคที่สมควรถูกยก
เครื่องทั้งหมด

เรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช   การปองกันและ
ปราบปรามทุจริตทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน เที่ยวนี้  4  ป ผมมีเวลา
ผมเอาจริงตองถือวาประเทศไทยตองโปรงใส  ผมเอาจริง  จะ
ขันนอตเร็ว  ตองทําแนผมสงสัญญาณชัด ๆ  ผมจะปรับเงินเดือน
ขาราชการป 49 และป 51 รวม 2 ครั้ง ขณะนี้ไดจัดสรรงบประมาณ
ไวแลว  แตตองมี  “give  and  take”  give  คือ ขึ้นเงินเดือน  take  
คือ  รายไดไมพึงประสงคไมถูกตองก็ตองถูกกําจัดทิ้งไป  ฉะนั้น 
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ขอใหเอาจริงเอาจัง  เจาภาพใหกระทรวงยุติธรรมเปนหลัก  รวมกับ
องคกรอิสระอื่น ๆ เชน  สตง.  ปปช.

ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม

ผมจะจัดตั้งศูนยติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม  
การรับฟงความเห็นประชาชนในเรื่องสําคัญ ๆ หากจําเปนตองทํา  
Referendum  ก็ตองทํา  หรือบางเรื่องตองรับฟงสาธารณะ  Public  
Hearing  ก็ตองทํารวมทั้งการใหประชาชนมีสวนรวมก็ตองทํา

ผมอยากตั้ งคณะกรรมการ อีก  1  ชุด คล าย  ๆ กับ
คณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ เพื่อ   Restore  เรื่องสิทธิ
มนุษยชน  เปนกรรมการที่ไม  extreme  แตเหมาะสมกับประเทศ
ใน  Asia  โดยเฉพาะประเทศที่กําลังจะกาวพนจากความยากจน  
เรื่องนี้ตองทําใหดีในสัดสวนที่เหมาะสม  ไม  Over  ผมเปนมนุษย  
เพราะฉะนั้นตองการใหเปนเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”  ไมใชเรื่อง 
“เทวดาชน”  ผมอยากใหเปนคณะกรรมการอิสระชวยกันคิด       
ทําหนาที่เหมือนคณะกรรมการสมานฉันทฯ

ผมอยากใหมี   Check &  Balance  คือการถวงดุล
ตรวจสอบไมใหองคกรอื่นทําเกินเลย  ไมใชมีองคกรอื่นดึงขา

ไมใหองคกรอื่น ๆ  เดิน  ตองดูความพอดี  มีระบบ  Check  &  Balance  
ไมใชระบบดึงขา  (Pull Leg)  ซึ่งเปนแบบไทย  ๆ  ตองลดลงหนอย

ยุทธศาสตรที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ความพรอมของ 4 เหลาทัพเปนหัวใจสําคัญ  ความพรอม

รบไมจําเปนตองไปรบ  และไมอยากรบ  ตัวอยาง  เหมือนกับการ
ซื้อประกัน  เมื่อไมซื้อประกัน  เมื่อไฟไหมก็หมดตัว  ดังนั้นตองมี
ความพรอมรบ  ขณะนี้ใหเหลาทัพซอมรบรวมกันซึ่งไมเคยมีมา
กอน  เราเคยแตซอมรวมรบกับคนอื่น แตไมเคยซอมรบรวมกันเอง
เลยระหวางกองทัพตาง ๆ ของเรา  แปลกแตจริง  ในสัปดาหหนา
กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศจะซอมรบรวมกันซึ่ง
ผมจะไปดู ทั้งนี้  การซอมรบดังกลาวก็เพื่อใหแตละเหลาทัพ
ประเมินตัวเองวามีความพรอมแคไหน  ขาดแคไหน  แลวเราจะ
ปรับปรุง  พรอมในที่นี้ตองไม   Over  หรือไมใชทําแบบคน
จนเกินไป  เพราะเราไมใชประเทศเศรษฐีหรือยากจน  ความพรอม
นี้ไมเพียงเปนเรื่อง  Hardware  แตเปน Peopleware  ดวย  ดังนั้น
ระบบ  training, e – Service  training, Practical  Training  ฉะนั้น ตอง
สรางความพรอมกับการปรับตัวเขาสูระบบการคุกคามสมัยใหม

การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองดูแลกัน
ตอไป  โดยจะเนนความสมานฉันท  การพัฒนา  การจัดการศึกษาที่
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ถูกตอง  ผูกระทําผิดก็จะตองไดรับการดําเนินการตามกฎหมาย
ปกติ การคุมครองดูแลผูบริสุทธิ์ก็ตองดําเนินการกันตอไป

ปญหาการหลบหนีเขาประเทศ  จะตองมีกฎกติกาที่
ถูกตอง การจัดการแรงงานทั้งหลาย  แรงงานตางดาวตองเปนการ
จัดการที่ถาวร  นอกจากนี้เรื่องของการตรวจคนเขาเมือง  การ
ใหบริการเรื่องนี้ตองคลองตัว  แตตองไมทิ้งระบบความมั่นคง  โดย
มีระบบคอมพิวเตอร  on – line  มี  blacklist  เปนตัวชวย

สรุป
นี่เปน 8 ยุทธศาสตร  ที่ทุกทานตองรวมทําแผนในชวง

บาย  ผมจะดูแลสนับสนุนเพื่อใหงานทุกอยางรวดเร็ว  ไมเคยมีครั้ง
ใดในประวัติศาสตรที่จะยกเครื่องทั้งระบบแบบนี้  มีการจัดระบบ
งบประมาณเสริมแบบนี้  ฉะนั้นจึงถือวาเปนชวงโอกาสที่ทุกคนจะ
ชวยกันสรางประวัติศาสตรและความภูมิใจ  ใหประเทศและ
ประชาชน

SPV  เรื่องวัวเปนเรื่องสําคัญเรื่องแรกที่จะตองทํา  ฉะนั้น
กระทรวงเกษตรจะตองดูวาจะจัดหาอยางไร ใหมีกระบวนการตอเนื่อง  
เปนเรื่องเรงดวน  ตองจัดระบบใหดี  และรองรับการแปรรูปดวย

ทุกกระทรวง  ICT  เปนเรื่องสําคัญ  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวง 

วิทยาศาสตรตองมารวมมือกัน  เรื่องการจัดหาคอมพิวเตอรหาก
รวมมือกันก็สามารถตอรองราคาได   โดยจัดใหมีการประชุม  (bid) 

ในหมูผูผลิตในประเทศหรืออาจเปน Consortium  เพื่อจะได
จายเงินนอย ๆ  ไดของดี ๆ มีบริการหลังการขาย   เสียเงินตรา
ตางประเทศนอย

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่จะตองรวมกันทํางานหนัก 
4 ปนี้  ผมจะแกไปกวา 4 ปที่แลวเยอะ  แตเราจะมีความสุข  แคทําได 
70 %  เราก็มีความสุขมากแลว  แตเราจะทําใหไดมากกวานั้น  
ขอบคุณ
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นายพิสิฐ  เกตุผาสุข  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
      แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

เปนประธานเปดการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการบริหารงานบุคคล 

 ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2548

****************************

ในโอกาสที่ นายพิสิฐ  เกตุผาสุข  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
ไดเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  
ดานการบริหารงานบุคคล  ประจําปงบประมาณ 2548  แกผูเขารับการ
อบรม  ซึ่งประกอบดวย  หัวหนาฝายอํานวยการ  เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ของสํานักงานจังหวัด  
และเจาหนาที่จากสวนกลาง ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ประมาณ  100  คน  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2548  ณ  
วิทยาลัยมหาดไทย  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ก็ไดหยิบยกคํา
ชี้แจงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ดังกลาวมาชี้แจงใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติแกผูเขารับการอบรม  ซึ่งนับวาเปนประโยชน
อยางยิ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

วันนี้ผมไดรับมอบ หมาย จากท านปลั ดกระ ทรวง
มหาดไทยใหมาเปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งก็เปนอีกวาระหนึ่งที่

ผ ม ไ ด มี โ อ ก า ส ม า พ บ กั บ เ พื่ อ น ข า ร า ช ก า ร  ใ น สั ง กั ด ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ผ ม ต อ ง ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ท า น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ใหเกียรติผม

 ในฐานะของผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ก็มีความยินดี
และเต็มใจที่จะถือโอกาสนี้ ไดกลาวตอนรับเพื่อนขาราชการที่มาจาก
จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดชลบุรีนั้นก็คงจะรูจักและเปนที่ทราบวา
เ ป น จั ง ห วั ด ที่ ตั้ ง อ ยู ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ เ ป น จั ง ห วั ด ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย มีการพัฒนาที่มีความเจริญ 
กาวหนามาโดยลําดับ จังหวัดของเราเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียง ไมวา
จะเปนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการทองเที่ยว 
รวมทั้งเรื่องของการลงทุน และดานอื่น  ๆอีกหลายดาน เพราะฉะนั้น 
ในโอกาสที่ทานทั้งหลาย ไดมาอยูในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ถามี
เวลานอกเหนือจากหลักสูตรการฝกอบรม ผมก็อยากจะเชื้อเชิญให
ไดมีโอกาสไปสัมผัสความเปนธรรมชาติ ความสวยงาม  รวมทั้ง
สีสันของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองพัทยา ซึ่งก็ไมอยู
ไกลนักจากที่ทานมาเขารับการฝกอบรม กระผมคงตองเรียนวาคง
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ตองใชเวลานอกเหนือจากหลักสูตรการฝกอบรม เพราะวาผมได
ทราบวาหลักสูตรนี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ และมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะชวยเหลืองาน
ของผูวาราชการจังหวัด 

เพื่อนขาราชการที่รักครับ ทานคงจะตระหนักและทราบ
แลววา รัฐบาลภายใตการบริหารงานแผนดินของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.  
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความมุงมั่นอยางแนวแนที่จะ
พัฒนาบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ ใน
วันที่ ฯพณฯ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทานไดกลาวไวอยางชัดเจน
วา ทานจะไมเปนเพียงผูนําตามกฎหมายเทานั้น แตจะเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลง  นั่นหมายถึงวา จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ
บานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให
ประเทศของเรานั้นทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน จะมีการนํา
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการพัฒนาประเทศ  คํากลาวนั้นเปน      
คํากลาวที่สามารถมองไดอยางเปนรูปธรรมวา บานเมืองของเรามี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจริง ๆ เชนเดียวกับกระทรวงมหาดไทย 
ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากเชนเดียวกัน จากการปฏิรูป
ระบบราชการ แตเปนที่ยอมรับอยางนาภาคภูมิใจวา รัฐบาลไดให
ความไววางใจกับกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายภารกิจไมวาเปน

เรื่องนโยบายก็ดี การปฏิบัติก็ดี คนมหาดไทยก็สามารถสนองตอบ
นโยบายและกอใหเกิดความสําเร็จไดอยางดียิ่ง เปนที่ยอมรับ เปนที่
กลาวขาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดกลาวยกยองชมเชยวาคน
มหาดไทยนั้นเปนมนุษยพันธุพิเศษที่สามารถสนองตอบตอการ 

ทํางานในยุคของการเปลี่ยนแปลงไดอยางดียิ่ง ฉะนั้นทานจะเห็นวา
ผูบังคับบัญชาของเราไดทํางานอยางเหน็ดเหนื่อย ดวยความหมั่นเพียร 
ความอดทน และสามารถที่จะไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น อันนี้ก็ เปนความภาคภูมิใจที่ผมอยากจะเรียนใหเพื่อน
ขาราชการมหาดไทยดวยกัน ก็ถือเปนคุณงามความดีที่ทานทั้งหลาย
ไดชวยกันปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง 

ในฐานะที่ผมเปนผูวาราชการจังหวัดเหมือนกับผูบังคับ 
บัญชาของทานที่ เปนผูวาราชการจังหวัดในทุกจังหวัด ในหวง
ระยะเวลา 4 วันที่ผานมานั้น อาจจะไมไดเห็นหนาผูวาฯ ของทานที่
จังหวัด เพราะเราตองไปอยูที่กรุงเทพ ฯ ใน   4 วันที่ผานมา ผมเองก็
กลับเมื่อคืนนี้  4 วันที่ผานมานั้นเปน 4 วันที่มีคุณคาอยางยิ่งตอผูวา
ราชการจังหวัดในการบริหารงานแบบบูรณาการ เพราะเราไดไปรับการ
ถายทอดความรูความเขาใจในเรื่องของการปกครองฝรั่งเศส การ
กระจายอํานาจ  เรื่องของภารกิจสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น อะไรตาง ๆ  เหลานี้   2 วัน  ที่กรุงเทพ ฯ โดยสถาบันดํารงรา
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ชานุภาพเปนผูจัดขึ้น และอีก 2 วันตอมา เสาร- อาทิตย ไปอยูที่
ทําเนียบรัฐบาล เพราะฉะนั้นจะเห็นวาคนมหาดไทยนั้นโดย อดีต
ทานปลัดกระทรวง มหาดไทยไดกลาวไววา ตองทํางานไมมีวันหยุด 
วันที่เราหยุดคือวันที่เราไมมีงานทํา  ฉะนั้นอันนี้ก็เปนขอคิดอันหนึ่ง

ที่ตอไปนี้การเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดขึ้น ในฐานะที่ทานเปน
ขาราชการกระทรวงมหาดไทย ก็คงจะตองมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม
มากขึ้น  มีความเขมขนมากขึ้น 

ผมอยากจะเลาอยางสั้น ๆ วา ใน 2 วันที่ผานมา วันเสาร – 
อาทิตย หลังจากที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา
แลว ก็ไดเชิญผูบริหารระดับสูงของทุกกระทรวง กรม รวมทั้งผูวา
ราชการจังหวัด ไปรับนโยบายที่ทําเนียบรัฐบาล การบริหารราชการ
แผนดินนับ ตั้ ง แตที่ ไ ดมี ก า ร เลื อก ตั้ ง ม า แล ะ ไ ดมี ก า รแต ง ตั้ ง
คณะรัฐมนตรี ก็จะเห็นไดวามีมิติใหมของการบริหารราชการแผนดิน 
มีการปฐมนิเทศคณะรัฐมนตรี เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของการ
ปกครองทางการเมืองของประเทศไทย ครั้งนี้มีรัฐบาลเพียงพรรคเดียว
ก็เลยปฐมนิเทศได นอกจากเรื่องของการปฐมนิเทศแลว ก็เปนครั้ง
แรกในประวัติศาสตรการปกครองประเทศอีกเชนเดียวกัน ที่มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน เปนครั้ง
แรกและครั้งประวัติศาสตรที่ผมอยากจะใหทานทั้งหลายไดติดตาม

และศึกษา ตอไปนี้การบริหารราชการแผนดินใน 4 ป นับตั้งแตป 
2548 เปนตนไปถึง 2551 จะมีแผนบริหารราชการแผนดิน จะมีแผน 
ปฏิบัติการในการบริหารราชการแผนดิน และไดมีการกําหนดเปน
นโยบายหรือยุทธศาสตรในการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ

แผนดินไวใน 8 เรื่องดวยกัน จะนําเรียนอยางสั้น ๆ  เฉพาะหัวขอและ
ในสวนที่จะนําโยงเกี่ยวของกับบรรดาขาราชการทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น
ใน 4  ปขางหนา การบริหารราชการในกระทรวง กรม จังหวัด จะตอง
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรวมของประเทศใน 8 ดานตามที่รัฐบาล
ไดวางแนวทางและตั้งเปาหมายไว 

ประการแรก  เปนเรื่องของยุทธศาสตรการขจัดความยากจน 
ผมคงจะไมลงไปในรายละเอียด แตผมอยากจะใหทานติดตามเพราะ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญ และเปนเรื่องที่ใกลตัวเรามากที่สุด อยางเรื่อง
ของการขจัดความยากจน ก็มีหลายกระทรวง กรม เขามาเกี่ยวของ แต
ที่ไมพนก็เปนกระทรวงมหาดไทย ในระดับของกระทรวง ของจังหวัด 
ในระดับของอําเภอ ในระดับของหมูบาน เกี่ยวของหมด ก็มีทั้ง
ระดับมหภาค ระดับชุมชน ระดับบุคคล 

ประการที่ 2  นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ อันนี้
สําคัญนะครับ ตอไปจะเปนการสรางสังคมของการเรียนรูตลอดชีวิต 
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เสริมสรางสุขภาพภาวะของประชาชน เสริมสรางความมั่นคงของ
ชีวิตและสังคม

ประการที่ 3 เปนนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และแขงขันได อันนี้ก็เปนเรื่องของการปรับโครงสรางของภาคเกษตร 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 

ภาคบริการและการทองเที่ยว การบริหารการเงินและการคลัง ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและการนํานวัตกรรมมาใช  ใน
ประการที่ 2 นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ที่ผมไดนํา
เรียนไปแลว เปนเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวิต สวนประการที่ 3 เปน
เรื่องของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล และแขงขันได 
เกี่ยวของกับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการ
ทองเที่ยว การเงินการคลัง เรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของ Logistic 

ประการที่  4 เปนเรื่องของนโยบายการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประการที่ 5 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ

ประการที่ 6 นโยบายพัฒนากฎหมายและสงเสริมกิจการ
บานเมืองที่ดี ก็พูดถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ที่สําคัญที่ผมอยากจะยกมา เพื่อใหทานไดรับทราบเปน

แนวทางในการประกอบการฝกอบรมที่จะมีขึ้นในหลักสูตรนี้  ก็คือ 
การพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ โดยมีกลยุทธหลักก็คือ
การปรับปรุงรูปแบบของการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน
และกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการประชาชน เชน 

กําหนดใหมีศูนยบริการรวม ระบบบริการ Electronic การปรับปรุง
ศักยภาพใหมีความยืดหยุน คลองตัว สามารถตอบสนองตอการ
แกปญหาเรงดวนหรือเหตุวิกฤติของประเทศได รวมทั้งการปรับปรุง
โครงสรางของสวนราชการและระบบบริหารงานใหมีความทันสมัย
โดยสรางหนวยงานและกลไกรูปแบบใหมในการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีการยกตัวอยางในการที่จะนําการทํางานแบบ 
Hollywood Model เขามาใช และพูดถึงการถายโอนกิจการและ
บุคลากรไปยังหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ เนนการถายโอน
บทบาทภารกิจ การตัดสินใจและทรัพยากรสวนกลางลงสูระดับ
ปฏิบัติ สงเสริมและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีการพัฒนาแรงจูงใจ ระบบ
เงินเดือนและคาตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางาน เพื่อ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ เพราะฉะนั้นทานจะเห็นไดวาในสวนที่
เกี่ยวของและอยูใกลตัวเรามากก็คือ เราไดมีการบริหารงานจังหวัด 
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แบบบูรณาการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนมา จนมาถึงปจจุบัน
นี้ ทานทั้งหลายก็จะตองมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้น มากกวาที่เปนอยู 
มากกวาที่ผานมา การฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการบุคลากร จึงมีความสําคัญที่จะสนองตอบตอการบริหารงาน
ของรัฐบาลเปนอยางมาก นอกจากนั้น ก็พูดถึงการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต การเสริมสรางธรรมาภิบาล

ประการที่  7  ก็ เปนนโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม

ประการที่ 8 นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ รายละเอียดผม
อยากจะแนะนําใหทานไดไปอานเพื่อทําความเขาใจ เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการไปทํางานชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด เพราะนับตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป ความเขมขนในการทํางานจะเพิ่มมากขึ้นทุกที ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติใหกับผูบริหาร
ระดับสูงของทุกกระทรวง ทุกกรม ผูวาราชการจังหวัด รวมทั้ง
ภาคเอกชนดวยวาตอไปนี้การทํางานของชาติบานเมืองนั้นจะตองมี
เจาภาพชัดเจน ทานไดยินอยูบอยครั้ง จะตองมีการทํางานแบบเปนทีม 
ตอไปอาณาเขตของแตละกระทรวง กรม จะตองเปนแบบ เบลอ ๆ  
คือสามารถที่จะทํางานขามกระทรวงได 

อาจจะตรงกับที่ผมไดเรียนวา ทํางานแบบ  Hollywood
Model ซึ่งผมก็ดูความหมายที่เรียกวา Hollywood Model เขา
เปรียบเทียบอยางนี้ครับวา เหมือนกับเรากําลังสรางภาพยนตรสักเรื่อง 
เปนภารกิจใหมตองมีบทภาพยนตร เหมือนกับการทําแผน ทําแผน
แลวประกอบกําลังก็จะตองมีชางเสียง แสง ดารา ตองดึงคนที่
เหมาะสมมาทํางาน ระบบราชการไทยตอไปก็นาจะเปนอยางนี้ มี
ยุทธศาสตร มีภารกิจอะไรตาง ๆ ขึ้นมาก็เปนหนวยงานผสมเฉพาะกิจ 

สมมติวารัฐบาลมีภารกิจใหม ก็ดึงคนประกอบภารกิจเสร็จแลวก็กลับ
ที่เดิมทําภารกิจใหมตอ 

ตรงนี้นาจะเปนรูปแบบโครงสรางที่ เหมาะสมกับโลก
ปจจุบัน ความเขาใจของผมคือหมายถึงวา เมื่อมียุทธศาสตร มีภารกิจ 
แตไมเพิ่มคน หรือถาในหนวยงานนั้นบุคคลไมสามารถสนองตอบตอ
ภารกิจ ก็จะตองดึงจากขามกระทรวงหรือขามจังหวัด หรือในสวน
ราชการภายในจังหวัดเองมาทํางานเปนทีมภายในทองถิ่น เมื่อเสร็จ
ภารกิจแลวกลับตนสังกัด ก็จะเปนการบริหารงานรูปแบบใหม 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดเนนวาตอไปนี้การทํางานนอก
รูปแบบจะมีความสําคัญและจําเปนเพิ่มมากขึ้น กฎหมายและระเบียบ
ที่เปนอุปสรรคตอการทํางานจะตองไดรับการแกไข 
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เพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากขอคิดเหลานี้ไวกับเพื่อน
ขาราชการมหาดไทยวา ตอไปนี้การทํางานนั้นคงจะตองมุงมั่นกับ
ยุทธศาสตร กับภารกิจ กับการเปนเจาภาพ และการทํางานเปนทีม ที่
สําคัญนะครับ 

เมื่อกําหนดเปนยุทธศาสตร 8 ดานในการบริหารราชการ
แผนดินแลว รัฐบาลไดกําหนดวาการเสนอโครงการแผนงาน รวมทั้ง
งบประมาณ ตองสอดคลองกับ 8 ยุทธศาสตรนี้ มิฉะนั้นจะไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นในการของบประมาณในป 2549 

ที่เราขอกันไปทุกจังหวัดแลว ตองนํากลับมาทบทวน เพื่อเสนอขึ้นไปใหม 
ภายในวันที่ 25 เมษายน   ฉะนั้นทานทั้งหลาย เมื่อเสร็จการฝกอบรมแลว
ขอใหรีบกลับไปทํางานใหผูวาราชการจังหวัด เพราะตองเสนอ
แผนงานโครงการกันใหมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และ
ตอไปนี้การเสนอใน 4 ปนี้ตองสอดคลองกับ 8 ยุทธศาสตรที่กําหนด 
ยกเวนมียุทธศาสตรที่ 9 คือการเปลี่ยนแปลงสถานการณบานเมืองที่
อาจจะมีผลประทบ ก็อาจจะเสนอในเรื่องที่ 9 ได แตอันนี้ขึ้นกับวิกฤติ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น อยางเรื่องของภัยแลง ไขหวัดนก อะไรตาง ๆ เหลานี้
แตโดยหลักแลว เมื่อมีแผนแผนบริหารราชการแผนดินแลว  จะตอง
ยึดหลักแผนบริหารราชการแผนดินเปนหลักปฏิบัติ และนํามาเปน

แผนปฏิบัติการในการทํางานของกระทรวง กรม ของจังหวัด ฉะนั้น
ยุทธศาสตรของจังหวัดก็จะตองนําไปปรับใหสอดคลองกับ 8 แผนนี้
เชนเดียวกัน

 เพราะฉะนั้น ทานจะเห็นไดวาภารกิจของทานทั้งหลายใน
สังกัดของสํานักงานจังหวัดสําคัญมากในการที่จะชวยเหลือผูวา
ราชการจังหวัด และทีมงานที่จะใหเดินไปตามแนวทางที่ไดรับการ
ชี้แจงแถลงนโยบายมา ผมจึงเห็นดวยอยางยิ่งกับสถาบันดํารงราชานุภาพ  
กองการเจาหนาที่  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไดจัดใหมี
การฝกอบรม ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงาน

บุคคลขึ้น เพื่อที่จะสอดรับหรือรองรับการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศที่จะตองใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และอีก 4 ป ขางหนา 

เมื่อมาถึงตรงนี้ผมอยากจะยกตัวอยางวา ในวันแรกหลังจาก
ที่ นายก ฯ ไดแถลงนโยบายแลว ก็มีการแบงกลุมเพื่อกําหนดยุทธศาสตร 
ตามภารกิจ วันที่ 2 มีการนํายุทธศาสตรเหลานี้มาเสนอตอที่ประชุม
เพื่อใหเปนการเห็นชอบรวมกันในการที่จะทํางาน ในชวงบาย ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย ก็ไดมอบนโยบายและแนวทางในการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในเทศกาลสงกรานตที่จะมีขึ้น อันนี้ เปนภารกิจของกระทรวง 
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มหาดไทย ที่ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการ ตลอดจนหัวหนาสวน
ราชการที่เกี่ยวของ 

ที่พิเศษไปยิ่งกวานั้นก็คือวา ในกลุมจังหวัดที่จะอยูภายใต
การกํากับดูแลของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง คือ ดร. สมคิด ทานไดเรียกผูวาราชการจังหวัดใน 3 
กลุมหรือในเขตตรวจราชการของทานไปเขารับฟงการชี้แจง เพื่อมอบ
แนวทางการปฏิบัติงานทันทีเลยวาตอไปนี้การที่จะมีการขับเคลื่อน
ของยุทธศาสตรระดับจังหวัดนั้น จะมีการสงทีมงานลงมาชวยผูวา
ราชการจังหวัดกับทีมงานในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมจังหวัดที่

มีผลตอการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ทองเที่ยว จะเห็นไดวาก็จะมีกลุมทางภาคเหนือ  8  จังหวัด มีกลุม
ทางภาคตะวันออก ภาคกลางตอนลาง ตอนบน กลุมทางอันดามันที่
จะตองเขารับนโยบายตอจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ฉะนั้น  ตอไปนี้ทานจะเห็นไดวามีการทํางานตอเนื่อง และ
มีความเขมขนมากขึ้นทุกที จึงอยากจะใหขอคิดกับทานทั้งหลายวา เรา
คงตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหทันยุคทันสมัย ตามที่ทานทั้งหลาย
ไดรับทราบอยูแลว 

เพราะฉะนั้น  ผมคงถือโอกาสสรุป เลยนะครับวา การที่
ทานทั้งหลายไดมาเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรนี้ 

ในประการแรก ที่ทานจะตองกระทําก็คือ การบริหาร
จัดการตัวเองเปนลําดับแรก ทานจะตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน และสุดทายจะตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางาน
ทั้งในของตัวทานเอง รวมถึงภายในองคกรใหได มิฉะนั้นแลวก็จะกาว
ไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผมไดยกตัวอยางมาเปนสวน
หนึ่งเทานั้นเอง เราจะตองมุงมั่นทํางานในเชิงรุกใหมากขึ้น เราจะตอง
รวมกันคิด รวมกันทําและพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมใหมากขึ้น 
จะไมแบงฝายวา งานนี้เปนงานของกลุมนี้ งานนี้เปนงานของกลุมนั้นถา
เรายังยึดสิ่งที่เคยปฏิบัติสืบตอเนื่องกันมาเชนนี้ ซึ่งเปนวัฒนธรรมการ

ทํางานแบบเดิม  นาจะไมใชทางที่พวกเราจะกาวไปสูความสัมฤทธิ์ผล
ในการทํางานตามนโยบายของรัฐบาล   เราก็จะอยูอยางลําบาก  ใน
อนาคต 

ในประการที่สอง  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ไมมี
ขอบเขตจํากัดภายใตการบริหาราชการแผนดินของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ  ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี ทานจะตองเอาใจใสเรียนรู
สิ่งตาง ๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดโลกทัศนที่กวางไกล เพราะวาการ
เรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งที่จําเปนในการปรับตัว ไมเชนนั้นแลวเราก็จะ
ไมรูวาจะปรับไปในทางไหน และไมมีทิศทาง แตการเรียนรูตลอด
ชีวิต เรียนรูสิ่งที่ เกิดขึ้นในปจจุบันรอบตัวเรา และเรียนรูสิ่งที่จะ
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เกิดขึ้นในอนาคตขางหนา จะทําใหเราปรับตัวถูกทิศทาง ดังนั้นทาน
ทั้งหลายที่เขารับการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งจัดโดยสถาบันดํารงราชานุภาพ กองการ
เจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการสนับสนุน
จากทุกจังหวัด ก็ขอใหทานไดเอาใจใสและตั้งใจที่จะเอาความรูที่
ไดรับจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทาน
ทั้งหลายเปนความหวังของจังหวัด ของสํานักงานจังหวัด และเปน
ความหวังของผูวาราชการจังหวัดทุกคน ที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ  และจะชวยกันเปนทีมใหกับผูวาราชการจังหวัด  ฉะนั้น

ตลอดระยะเวลาของการศึกษาอบรม ก็ขอใหทานไดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัยของสถาบัน เพราะวาในฐานะที่ทานเปนขาราชการ 
และมาฝกอบรมในที่นี้ ก็ถือวาทานยังปฏิบัติราชการ การประพฤติ 
การปฏิบัติ ก็ขอใหอยูในขอบเขตของขาราชการ 

ผมตองขอขอบพระคุณทานปลัดกระทรวงมหาดไทยอีก
ครั้งหนึ่ง ที่ใหเกียรติผมมาเปนประธานในพิธี เปด ก็ไดมีโอกาส
เสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหขอคิดเพื่อนขาราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังกัดสํานักงาน
จังหวัด ขอขอบคุณสถาบันดํารงราชานุภาพ ขอขอบคุณวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ ในสวนของกระทรวง ในสวนของ ก.พ. จากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  และภาคเอกชน 

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรดานการบริหารงานบุคคล ณ บัดนี้ และขออํานวยพรใหการ
ฝกอบรมสําเร็จลุลวง บังเกิดผลประโยชนตอทางราชการและ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ของสถาบันดํารงราชานุภาพ ตลอดจนผูที่
เกี่ยวของที่ไดจัดทําโครงการนี้  เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานจังหวัดและของกระทรวงมหาดไทย
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ฯพณฯ  พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี

ได้ประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2548

ณ  ทำเนียบรัฐบาล

****************

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(


ท่านรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ผู้ช่วยรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ผู้บัญชาการเหล่าทัพ  รองปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่รักและเคารพทุกท่าน


วันนี้เป็นนิมิตหมายใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งผมได้พูดในวิทยุไปบ้างแล้วว่า  สมัยก่อนนโยบายเปรียบเสมือนบริคณห์สนธิของการจดทะเบียน  คือเหมือนกันแทบทุกครั้ง  ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้  ให้ประชาชนได้รับทราบ

รับรู้  หลังจากการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544  มีการนำเสนอนโยบายเป็นเรื่องที่จับต้องได้  และนำมาเป็นนโยบายบริหารประเทศและครั้งนี้
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ก็เช่นกัน  แต่ครั้งนี้ต่างจากครั้งที่แล้ว  คือครั้งที่แล้วหลังจากผมได้แถลงนโยบายแล้ว  ได้พบกับพวกท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครึ่งวัน  เพื่อให้ท่านได้รู้ได้ปรับตัวเข้ากับนโยบายใหม่  ได้ปรับตัวเข้ากับการทำงานสมัยใหม่  แต่ครั้งนี้มากกว่าเดิมต่างไปจากครั้งก่อน  คือมีการประชุมวันครึ่งเพื่อแยกกลุ่มโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                          รองนายกรัฐมนตรี  ไปช่วยท่านด้วยเพื่อทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง  แผนปฏิบัติจะตามมาด้วยแผนการใช้เงิน  และแผนนิติบัญญัติที่เราจะเสนอกฎหมายที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกัน  และที่แน่นอนสิ่งที่ตามมา  คือ  จะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน         มี  KPI  หรือ  Key  Performance  Index  



ผมไม่อยากให้ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าต้องกลับมาเป็นนักเรียนใหม่  ต้องมาเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ  จริง ๆ  แล้วแม้จะมี  Terminology  เยอะก็จริงแต่มีหลักคิดอยู่  นั่นก็คือหลักการบริหารที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เราจะทำอะไรก็ได้  ในที่สุดแล้วทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  เราจะทำงานร่วมกัน  เราจะรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก  ไม่ใช่ใช้ความคิดเห็นของตนเองเพียงอย่างเดียว   เราจะทำงานกันเป็นทีม  เราจะทำให้
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เส้นแบ่งเขตขององค์กรนั้นเบลอ  ไม่มีเส้นแบ่งเขตที่เข้มจนทำให้
พวกเราทำงานร่วมกันประสานงานกันไม่ได้  นอกจากนี้จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่มีอยู่มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางวิชาการเทคโนโลยี  หรือเครื่องมือทางการเงิน  เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  มีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า  และนำประโยชน์ไปสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  หลักกว้าง ๆ มีแค่นี้

เป้าหมายใน  4  ปีข้างหน้า


ใน  4  ปี  ข้างหน้า  เราจะลงเรือด้วยกัน ผมเป็นกัปตันเรือ  เราจะไปเกาะสมุย  แต่ผมจะต้องบอกให้ท่านรู้ว่า  ทำไมถึงต้องไปเกาะสมุย  เราจะไปทำไมที่สมุย  ก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมต้องไป  เพราะเกาะสมุยสวย  มีอาหารทะเลอร่อย  เราจะไปพักโรงแรมที่ดี  บรรยากาศดี  ซึ่งเราจะเดินทางไปด้วยกันแต่ต้องบอกว่าระหว่างทางเราจะเหนื่อยกันหน่อยนะ  เราต้องช่วยกันพายเรือ  เราจะสามัคคีกัน  ช่วยกันทำงาน  และในเรือมีอาหารอยู่เท่าไร  ก็ต้อง
ช่วยกันประหยัดหรือหากไม่บอกเลยว่าจะไปที่ไหน  จะไปอย่างไร  ในที่สุดท่านก็ไม่มีจิตวิญญาณที่จะพายเรือ
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เรามีพันธกิจร่วมกันว่าจะทำงานให้ชาติบ้านเมือง 4 ปี ข้างหน้าอย่างทุ่มเท  อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลสุดท้ายที่เราอยากเห็นใน  4  ปี  ข้างหน้า  คือ



1.
ประชาชนคนไทยหายจน




2.
สังคมมีคุณธรรม  มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข  เป็นสังคมที่เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีจริยธรรม  เป็นสังคม ฐานความรู้



3.
การมีโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงอาชีพของคนได้อย่างพร้อมเพรียง  มีการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศ



4.
คนมีสุขภาพแข็งแรง



5.
สังคมมีสันติสุข  อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร



เราอยากเห็นอย่างนี้  ซึ่งเป็นภาพกว้าง  ต่อไปเราจะลงภาพลึกทีละอัน ๆ และผมจะอธิบายเครื่องมือที่ใช้ว่า  คืออะไร

ส่วนราชการควรนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ


วันก่อนผมได้ให้ผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ ครม. ฟังถึงเครื่องมือสมัยใหม่  เครื่องมือคืออะไร การนำระบบ  GIS  (Geographic Information System) กับระบบ MIS (Management Information  System) 
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2  อย่างมารวมกัน  เป็นเครื่องมือในการบริหาร  ภาพถ่ายแผนที่มาตราส่วน  1 :  4000  เราจะเอาภาพมาซ้อนกัน  จะทำให้เห็นอดีต  ปัจจุบันและทำนายอนาคตว่าเราอยากเห็นอะไร  แผนที่นี้จะสามารถเชื่อมโยงกับ  Database ต่าง ๆ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองปีครึ่ง  ต่อไปผมนั่งอยู่ที่  Office  ผมดึงแผนที่ประเทศไทยจากจอคอมพิวเตอร์  ดูจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอสันกำแพง  เจาะลงไปถึงตำบลจะสามารถเห็นสภาพพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร  มีกี่หมู่บ้าน  มีวัด  สภาพน้ำเป็นอย่างไร  สวนลำไยมีลำไยกี่ต้น  ถ้าข้อมูลพร้อมก็สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน  ข้อมูลเหล่านี้จะต้องจัดวางอย่างเป็นระบบไว้ในกระทรวง  จังหวัด  และในที่สุดจะขยายไปถึงอำเภอ  เพื่อทำให้ท่านเห็นเป็นภาพ  bird  eyed  view  ได้เห็นข้อมูลรู้ข้อมูล  เพราะข้อมูลเท่านั้นจะนำไปสู่ความรู้

การลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ


สิ่งที่เราอยากเห็นความเจริญทั้งหลายที่ประเทศต้องมีตั้งแต่เมื่อวานแต่เราไม่ได้ลงทุนไว้  วันนี้เราต้องลงทุนแล้ว  อะไรที่  need  yesterday  เราจะ  invest  today  เราจะไม่รอ  next  decade  ข้างหน้า  หากรออีก 10 ปีข้างหน้าก็ทำไม่ทันแล้ว  เปรียบเสมือนท่านจะซื้อบ้านตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอจนรอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  จะรอ

[image: image19.jpg][image: image20.jpg]
[image: image21.jpg][image: image22.jpg]

เอาเงินสดไปซื้อบ้าน  ระหว่างนั้นชีวิตท่านไม่มีหลักประกันแต่ถ้า
ตอนนั้นท่านเป็นปลัดอาวุโสถ้าผ่อนบ้านได้  เงินเก็บพอดาวน์บ้านได้แล้วก็ผ่อนไปเลยในระดับที่สามารถผ่อนได้ในราคาที่ท่านไม่ลำบาก  สมมติว่าหลังละ 3 ล้านบาทแต่พอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเห็นว่าบ้านเล็กไป  อาจขายแล้วผ่อนหลังใหม่  ดีกว่าจะรอเงินครบสามล้านแล้วค่อยซื้อบ้าน


ตัวอย่างการลงทุนเรื่องระบบขนส่งมวลชน  ปัญหาวันนี้ก็เพราะเราไม่กล้าลงทุน  เรื่องรถติดชาวบ้านลำบาก  เขาไม่มีปัญญาเข้าหาแหล่งเงินทุนได้  คราวนี้เป็นการมองปัญหาแบบบูรณาการ  ตั้งแต่ฐานรากจนถึงฐานบน  เศรษฐกิจจะถูกแก้ปัญหาตั้งแต่ฐานรากจนถึงฐานบน  และเติมให้เต็มตั้งแต่ฐานรากถึง ฐานบน


คุณภาพประชากร  จะถูกลงทุนอย่างเต็มที่  เพราะผมถือว่า  Human  Resource  เป็นการลงทุน  (Investment)  ไม่ใช่  Cost  เราจะลงทุนให้คนแข็งแรงทางด้านร่างกาย  คือ  สุขภาพ  มีจิตใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี  การลงทุนคุณภาพของคนทางปัญญาคือการศึกษา

วัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน


พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้  Formal  Structure  ให้น้อยที่สุด  แต่ต่อไป  Get  thing  done  through  informal  ทำงานให้สำเร็จ
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เป็นทางการเฉพาะที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย (required by law)  ผมกำลังแก้กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาไปพร้อม ๆ กัน


ผมอยากเห็นวัฒนธรรมของการทำงานที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ  ต้องการสร้างวัฒนธรรมที่ยึดความสำเร็จของงานเป็นหลัก  ไม่ใช่ยึดกติกา  หรือระเบียบหยุมหยิม  เรากำลังผ่อนคลายโซ่ตรวนที่จะทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพออกไปให้หมด  การทำงานให้สำเร็จเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ  ต่อไปนี้จะมีการสังคายนากฎหมายครั้งใหญ่  เพื่อให้กฎหมายเกื้อกูลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ขอให้เน้นการทำงานเป็นทีม  การลดสายบังคับบัญชาที่ไม่จำเป็น  การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ e – Government  คราวนี้ไม่สั่งทุกคนก็ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำหน่วยงานของคุณจะล้าสมัยทันที  ระบบการทำงานที่โปร่งใสต้องเน้นย้ำอย่างมากคือ  นำระบบ  e – Auction  ไปใช้  ต่อไปนี้ระบบการประมูลต้องผ่านระบบ  e – Auction  ซึ่งเราได้ทดลองไปใช้แล้วสามารถประหยัดได้กว่า  40 %
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อีกเรื่องหนึ่งที่ขอเรียนท่านคือ  คำว่า  “คำสั่ง”  ก็คือ  
“คำสั่ง”  จะต้องระบุชัดเจน เป็นมติ ครม. แต่กรณีที่ผมบ่น  ผมถามหา ผมแนะนำ  ไม่ใช่เป็นคำสั่ง  แล้วนำไปอ้างผิด ๆ ถูก ๆ ไม่มีระบบกลั่นกรอง    ทำให้เกิดความเสียหาย เพราะว่าคุณค่าของสังคมไทย คือ ความหลากหลายทางความคิด เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมพูดอะไรไป  ท่านต้องไปคิดอีกที  ถ้าผมวิจารณ์อะไร  ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำ  แต่บอกกันหน่อย  เพราะผมมีสิทธิจะเข้าใจผิด  ผมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ  ดังนั้น นโยบายใดที่ได้สั่งการไปแล้ว  ขอให้ผู้ปฏิบัติทำความเข้าใจ  พิจารณาความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ด้วย  ถ้านำไปปฏิบัติและมีปัญหาไม่เข้าใจก็สามารถขอพบผมได้  ซึ่งข้าราชการระดับนี้สามารถขอพบได้ทุกคน  เราจะได้ซักซ้อมความเข้าใจ  ผมขอย้ำ  ขอให้เข้าใจ  หรือหากมีบุคคลใดแอบอ้างผมให้เช็คที่สำนักงานผมได้ทุกเวลา  บางทีพวกไปวิ่งเต้นก็อ้างสารพัดอย่าง  หรือเอารูปถ่ายไปอ้าง  เพราะผมเป็นบุคคลสาธารณะใครขอถ่ายรูปผมก็ให้ถ่าย ฉะนั้น ท่านต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วย
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การยึดหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน


4  ปีนี้จะแก้ปัญหาที่ยังติดขัดอยู่  เรากำลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัด  ประชาชนจะมีความสุขขึ้น  การประหยัดเงินประหยัดทองจะเกิดขึ้นมากมาย  การยอมรับจากต่างประเทศจะมีมากมาย  4  ปีที่แล้วมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข  ผมพร้อมจะแก้ไข  ผมเป็นประเภทเข้าซอยตันก็พร้อมที่จะเลี้ยวกลับ  ให้จำไว้ว่าอะไรผิดผมต้องเลี้ยว  สิ่งอะไรที่ผมถูกตำหนิใน  4  ปีที่แล้ว  อะไรที่ต้องแก้ก็ต้องแก้  ขอให้ท่านยึดหลัก  คือ  หลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน  อย่ามุ่งแต่ความสำเร็จ  โดยไม่คำนึงถึงเรื่องการละเมิดทั้งหลาย  เพราะหากทำผิดพลาดไปก็ไม่มีใครที่จะช่วยท่านได้  แต่หากมีปัญหาตัวกฎหมายก็ต้องร่วมกันแก้ไข  ถ้าบทบัญญัติของกฎหมายเป็นเรื่องของการรักษาสิทธิของประชาชน  ท่านก็ต้องทำตามนั้น  ท่านต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน


อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ  คือ  ศูนย์พิสูจน์บุคคล  เพื่อติดตามคนหาย  ผมถือว่าเป็นที่พึ่งของคน  คนเรามีความรัก รักพ่อ  รักแม่  รักลูก  ถ้าคนของเขาหายไป  เขาต้องตามหาทุกวิถีทาง  ต้องหาให้เจอ  แม้จะพบแค่เศษซาก  วันนี้ศูนย์นี้ต้องสร้างแน่นอน  ศูนย์พิสูจน์บุคคลเป็นเรื่องที่ต้องทำเราจะบริหารประเทศให้สมดุล 
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 (balance)  ในทุกมิติ  มิติที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติต้องนำมาคิด  ที่ผ่านมาเราไม่ผิดแต่เราลืมจุดเน้นที่สำคัญ (highlight)


การทำงานวันนี้ในระดับรัฐมนตรี  จะเริ่มมิติใหม่  เส้นแบ่งเขตของกระทรวงจะเบลอทันที  borderline มีเพียงเพราะให้กระทรวงรับผิดชอบในสาขานั้น ๆ  การรับผิดชอบในระดับประเทศเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน  การมีน้ำใจในการทำงานร่วมกัน  การส่งไม้ผลัดที่ไม่หลุดมือจะต้องเกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีชวนกันไปคุยกัน ไม่ต้องห่วงเรื่อง borderline  ถ้าเริ่มระดับรัฐมนตรีได้  รองนายกรัฐมนตรีก็สามารถเรียกรัฐมนตรีกระทรวงอื่นมาคุยกันได้


วัฒนธรรมในการทำงานใหม่  ผมอยากส่งสัญญาณนี้ไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้  ส่งสัญญาณจากต้นทางต้องมีเครื่องขยายสัญญาณไปเป็นช่วง ๆ ผมส่งสัญญาณไปรัฐมนตรี  ปลัด  อธิบดี  ผู้อำนวยการกอง  จนถึงผู้ปฏิบัติในพื้นที่  ส่วนใหญ่ปัญหาคือ  สัญญาณที่ส่งไปถึงรัฐมนตรีจะถึงแค่ระดับกระทรวง  ทราบแล้วเก็บเป็น Paper  แล้วเก็บไว้  ถ้าเป็นการประชุมชี้แจงความเข้าใจจะถูกเก็บไว้ในหัว  ทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน


เรื่องแรก  เป็นเรื่องใหญ่โตมาก  เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ประเทศไทยจะขจัดความยากจนได้ใน  4  ปี  เป็นเรื่องยากแต่ถ้ามีเมตตาธรรม  เราอยากเห็นเพื่อนร่วมชาติพ้นจากความยากจน  ให้โอกาสและปัญญา  ระหว่างการทำมี  handout  แจก  ไม่ทำให้ประชาชนหายจน  หายจนเป็นมื้อ ๆ แต่การเปิดโอกาสจะทำให้หายจากความจนอย่างถาวร  ทำนองเดียวกันกับการทำอาหารเมื่อจัดส่วนผสมและลำดับเปลี่ยนไปเรียบเรียงลำดับก่อนหลังใหม่  จะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยต่างกัน


เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนนี้ก่อนอื่นขอให้ท่านเข้าใจเรื่องหลักเมตตาธรรม  เต็มใจที่ได้ทำ  เมื่อทำแล้วมีความสุข  ถ้าท่านมีความสุข  ท่านจะทุ่มเท  ไม่เหน็ดเหนื่อย  วันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานหนักมาก  แต่ผมไม่เหน็ดเหนื่อย  เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องบอกว่า  “ใจต้องเอาก่อน”  ถ้าใจไม่มีความเชื่อก่อน  เพราะท่านไม่มีความเชื่อท่านก็ทำไปอย่างแค่น ๆ เพราะผมบอกให้ทำ  ต่อไปนี้เราจะเอาจิตวิญญาณมารวมกัน  พาคนทั้งประเทศให้พ้นความยากจน  ผมถือว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้  ถ้าคิดเช่นนี้ถือว่างานเสร็จไปแล้ว  50 % อีก 50 % คือสิ่งเหล่านี้ที่เราจะพูดกัน
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ผมไม่เคยคิดแก้ปัญหาความยากจนที่ปัจเจกบุคคล  แต่ต้องมองทั้งระบบ  ซึ่งก็คือ  เรากำลังจะเพิ่มโอกาส  เพิ่มหลักประกัน ชีวิตให้คน  ต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยเร็วซึ่งนั่นก็คือ  การเอาดิน  น้ำ  ลมไฟ  มาปั้นเป็นเงิน  คือ  การให้เอกสารสิทธิ  การให้เขาได้เพาะปลูก การมีน้ำ  การสร้างตลาดสินค้าเกษตร  การให้โอกาสประชาชนมีอาชีพเสริม  ให้สามารถทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น  ถ้าไม่ได้แบบนี้ก็จะยากจนแน่นอน  นอกจากนี้  เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะเอาผลผลิตสู่ตลาดโลกได้อย่างไร  และเชื่อมกลับมาที่ชุมชนหมู่บ้าน  ต่อไปถ้าเรายังเอาจอบขุดดินอยู่  ก็ต้องมีแนวคิด  เช่น ควรหาเครื่องจักรกลางได้หรือไม่  จัดให้มีโรงปุ๋ยกลางได้หรือไม่


การแก้ปัญหาความยากจนต้องมองลงไปที่รายครอบครัว  ชุมชน ประเทศ  เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ทั้งกระทรวงพาณิชย์ที่จะทำให้สินค้าราคาดี  กระทรวงคมนาคม จัดระบบขนส่งเพื่อให้ต้นทุนสินค้าไม่แพง  กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการต่างประเทศต้องร่วมช่วยกัน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  กระทรวงเกษตรต้องทำอย่างไรให้มีน้ำ  ต้องคิดทั้งระบบ  ต้องการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  รายจ่ายลดลงทั้งเรื่องการศึกษา  สุขภาพ  ที่อยู่อาศัย เราจะสร้างโอกาส



ให้เขา  เช่น  OTOP  ทำได้หรือไม่  พัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือไม่  นี่คือสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด  เราจะมีแผนงานที่ชัดเจน  ผมต้องการให้ท่านเห็นภาพตรงกัน  ต้องการการทำงานร่วมกันทุกระดับ  การแก้ปัญหาความยากจนไม่ยากอย่างที่คิด  แต่ต้องการระบบการทำงานร่วมกันในทุกระดับ


การแก้ปัญหาความยากจนเราจะใช้ลักษณะ  “คาราวาน”  ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงการพบปะประชาชนธรรมดา  เราจะดูระดับบุคคล ครอบครัว  ดูจากทะเบียนคนจน  จากคนที่จดทะเบียนไว้ จดเพิ่มสำหรับคนที่ไม่ได้จด  ระบบรายงานกรมการปกครองอาจไปเพิ่มโปรแกรมว่าแต่ละครอบครัว  รายรับรายจ่ายเป็นอย่างไร  เมื่อมีการแก้ปัญหาความยากจนแล้วเขามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่  เพราะถ้าประชาชนยังทำงานสองชั่วโมง แต่กิน 3  มื้อ ย่อมไม่พอกินแน่


เครื่องมือที่จะนำมาใช้มีหลายอย่างให้ใช้ เครื่องมือแบบระยะยาว  ระยะปานกลาง ได้แก่


1.
SPV  (special purpose vehicle – หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ)    นี้วัตถุประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของการเข้าถึงแหล่งทุนของคนจนซึ่งไม่มีหลักประกันอะไร  หรือไม่มีความน่าเชื่อถือพอที่ระบบธนาคารจะเชื่อถือได้  SPV  จึงเป็นเครื่องมือซึ่งมาแก้ปัญหา  เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรกับธนาคาร




เกษตรกรไม่ถูกกดดันเรื่องเงิน  แต่ต้องไปเพิ่มผลผลิตแทน  เลี้ยงวัวให้ดี  ปลูกปาล์มให้ดี  สามารถลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวได้  ช่วยให้คนจนสามารถลงทุนในระยะกลาง  ระยะยาวได้


2.
SML  การแบ่งงบประมาณตามขนาดหมู่บ้าน        งบกลางปีจะถูกนำเสนอเข้าพิจารณาในเร็ว ๆ นี้ต่อไป  ชาวบ้านที่มีปัญหาแต่ละหมู่บ้านซึ่งปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถแก้ปัญหาของเขาเองได้  เป็นการจัดงบประมาณให้กับประชาชน  เป็นงบประมาณหมู่บ้าน  จะก่อเกิดการแก้ปัญหาส่วนตนเอง  หลายหมู่บ้านที่ได้นำร่องเรื่องนี้ก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้  ถ้างบประมาณผ่านคณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้  และจะประชุมเตรียมการกับทางจังหวัด  เป็นพี่เลี้ยงให้หมู่บ้านต่อไป


3.
ธนาคารหมู่บ้าน  เป็นการแปลงกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมมีการบริหารจัดการดีให้เป็นธนาคารหมู่บ้าน  กองทุนหมู่บ้านเป็นขาเดียว  แต่ชาวบ้านมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มาก่อน                     บางหมู่บ้านจะมี  2  ขา  คือ  มีทั้งเงินฝากและเงินกู้  เราจะพัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านมีสัจจะสะสมทรัพย์ประกอบเป็นฐานเพื่อการพัฒนาต่อ  สามารถนำเงินฝากของประชาชนเอามาให้ประชาชนกู้ต่อเพื่อขยายธุรกิจได้  ขยายการทำกิจกรรมของตนเองได้  เราเรียกว่า    “ธนาคารหมู่บ้าน”    ขณะนี้ทำประสบความสำเร็จในการ



ดำเนินการเป็นอย่างดีแล้วหลายพื้นที่  ซึ่งจะให้ ธกส.  และธนาคารกรุงไทยได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงไม่ต้องรีบร้อนและเราถือเอาความพร้อมเป็นสำคัญ


4.
OTOP  ตอนนี้ขยายไปมากแล้ว  ต่อไปต้องมองเรื่องตลาด  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริม  เมื่อเป็นอาชีพเสริมแล้วต้องไม่เป็นภาระ  คือขายได้   ดังนั้น  ต้องมองเรื่องคุณภาพ  ตลาด  และต้องมองไปถึงตลาดโลก  เราจะสร้างศูนย์  OTOP  และ  SME  ในกรุงเทพฯ  และจะไปเชื่อมกับเมืองใหญ่  ๆ  ทั่วโลก  OTOP  จะเป็น  Brand  ไปทั่วโลก  อาจจะไม่ถึงหลุยส์วิตตอง  (Louis  Vuitton)  แต่ก็คงไม่แพ้  กีราโรช  (Guylaroche)  เราจะช่วยกันเต็มพลังทุกระบบตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านถึงตลาดโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ


ในเรื่องการศึกษานี้  ผมจะใกล้ชิดกับรัฐมนตรีศึกษาธิการเป็นพิเศษในช่วง 3 – 4 ปีนี้  ต้องช่วยกันเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ICL (Income  Contingency  Loan)  เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่พอ  การกระจายอำนาจทางการศึกษาหมายถึงการอนุญาตให้ท้องถิ่นนำ  input  ของท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม       ต้องช่วยกันปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผล




เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว Education for All และ All  for  Education  เราต้องอนุญาตให้เกิด  All  for  Education  คือเป็นเรื่องที่ทุก ๆ  คนเข้ามามีส่วนช่วยกันทั้งท้องถิ่น  เอกชน  ประชาสังคม  ต้องเข้ามามีส่วนร่วม


เรื่องคาราวานเสริมสร้างเด็ก  การดูแลเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดหรือแม้ตั้งแต่ในครรภ์มารดา  เด็กที่ไม่ได้เรียนต้องเอามาเรียนให้หมด  เรียนตามศักยภาพ  ตอนนี้  อาชีวศึกษา  30 % ควรจะเป็น 50 : 50 หรือ ควรเป็น 70 % ด้วยซ้ำ  กำลังคนที่ฐานราก จะเป็น skilled  worker หรือ semi – skilled  worker  เราต้องยกระดับคนของเราเป็น semi – skilled  worker  เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนที่คน  เราต้องสร้างคนของเราให้เต็มที่ตามศักยภาพ  ตามปัญญา  ปัญญาในที่นี้  หมายถึง สมอง  ความชอบและความสามารถที่จะจ่ายได้


การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามพัฒนาการของสมอง  การให้ทุนการศึกษา การรักการอ่าน  การพัฒนาอาคารเรียน  กระทรวงศึกษาธิการต้องทำ  Roadmap  มาว่าต้องปรับอะไรบ้าง ทำอะไรบ้าง  ใช้เงินเท่าไร  ท่านรองนายกฯ  จาตุรนต์  คงต้องทำร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ไปก่อน  ซึ่งผมจะไปฟัง brief  เรื่องนี้ ต่อไป




เรื่องของวัฒนธรรมต้องทำให้เกิดรูปธรรม  ว่าจะทำอย่างไรในการรักษาวัฒนธรรมไทย   เพราะทุกวันนี้  Globalization  เหมือนกับการรับเชื้อโรคแปลกปลอม  โดยไม่มีภูมิคุ้มกัน  เด็กก็ติดเชื้อโรค  เพราะเยาวชนของชาติมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ  ดังนั้น จึงต้องระดมสรรพกำลังเพื่อดูว่าทำอย่างไรจึงจะ restore  วัฒนธรรม แต่ต้องไป  extreme  จึงต้องระดมผู้รู้ทำ Roadmap  ด้วย


กระทรวงพัฒนาสังคม  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงสาธารณสุข  ต้องร่วมกันคิดเรื่องเยาวชนอย่างจริงจัง  เรื่องนี้พูดง่ายแต่ละเอียดอ่อน  ขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำ  Roadmap  กำหนด Milestone  วัดผลสัมฤทธิ์  นอกจากนี้ตำรวจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรื่องนี้  อะไรที่ล่อแหลม  เป็นอันตรายก็จะต้องดูแล  เรารักลูกอย่างไรก็ต้องป้องกัน  จึงขอให้ดูธุรกิจที่หลอกลวงเด็ก  ค้ามนุษย์  ทำลายเด็ก  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย  ให้ไปยืมกฎหมายที่กระทรวงอื่นดูแลมาช่วยในการทำงานเพื่อขจัดธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนดังกล่าว  ถ้าไม่ดูแลเยาวชนต่อไปจะเป็น Social  Cost  ที่แพงมาก


เรื่อง  30  บาทรักษาทุกโรค  ต้องทำให้เข้มแข็ง  หากต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่ม  แต่ต้องประหยัด  เดิมทดลองทำเราใช้




เงินน้อย  เพื่อดูภาพและหาตัวเลขที่ชัดเจน  ตอนนี้รู้ว่า  1,700  ก็ต้อง 1,700  บาท  หรือ  1,500  ก็ต้อง 1,500 บาท ดังนั้น  30  บาทต้องทำแน่นอนให้เพียงพอ  ทั่วถึง  และมีคุณภาพ


เรื่องของ sin  tax  ขอให้ดูความรอบคอบเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น บุหรี่  วันนี้ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศกลายเป็นแหล่งผลิตและนำของปลอมเข้ามาใช้ในประเทศไทย


เรื่องที่อยู่อาศัย  มนุษย์ขาดปัจจัยสี่ไม่ได้  ผมไปติดใจบ้านของผู้บัญชาการกองทัพอากาศที่จังหวัดระนองสร้างสำหรับผู้ประสบภัยสึนามิ มี 2 ห้องนอน  ดูดี  ถ้าจะทำแบบยกมาประกอบโดยใช้วัสดุในประเทศ  สมมติราคาประมาณหนึ่งแสนบาท  ให้ประชาชนลงแขกสร้างบ้าน  ให้ผ่อนเดือนละ  999 บาท  99 เดือน  สมมติ  NPV = 80,000 บาท รัฐบาล subsidize  20,000 บาท ส่วนที่เหลือก็ใช้บริการธนาคาร  เป็นแบบนี้จะสร้างบ้านได้เร็วมาก  เพราะ  500,000 หลัง  จะเท่ากับ  10,000  ล้านบาท  4 ปีนี้เราจะทำทุกอย่าง  บ้านเอื้ออาทร  บ้านสึนามิ  บ้านมั่นคง  เพราะผมอยากให้คนไทยทุกครอบครัวมีบ้าน  สำหรับระบบบ้านมือสองจะทำอย่างไรจึงจะมีระบบภาษีที่ช่วยให้การซื้อขายได้สะดวกง่ายขึ้น




เรื่องผู้สูงอายุ อาจจัดเป็น 2 ประเภท  ประเภทหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถที่จะทำงานได้  ดังนั้นจะทำอย่างไรไม่ให้บุคลากรกลุ่มนี้เฉาแต่ต้องเอามาเป็นกำลังสำหรับการพัฒนาประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น  ข้าราชการที่เกษียณแล้วแต่มีความสำคัญ  เช่น  นิติกร  ซึ่งหายาก  อาจจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการแต่ไม่ใช่ตำแหน่งบริหาร  แม้กระทั่งแพทย์  พยาบาล  ที่เกษียณไปแล้วแต่ยังแข็งแรงเราจะจ้างมาอีกสถานะหนึ่งได้ไหม  ผู้สูงอายุอีกประเภทหนึ่ง  อาจจัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพ ช่วยตัวเองไม่ได้  ส่วนนี้สำคัญต้องช่วยกันดู  ต่อไป  Demographic  Change  จะเปลี่ยนไป  เราต้องดู  Aging  Population  เราต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้


เรื่องยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  จะต้องทำต่อไปให้เข้มแข็ง  x – Ray  ทุกพื้นที่  ขณะนี้ยาเสพติดกลับมาในบางพื้นที่  ถ้าพื้นที่ไหนยังมีถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลแข่งขันได้


FTA มอบเลขาธิการ สศช. ทางทีมท่านพันศักดิ์       (นายพันศักดิ์  วิญญรัตน์)  ท่านรองฯ  สมคิด ดูแล้ว  จะปรับโครงสร้างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  ภาคบริการ  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้  เราต้องพิจารณาการแข่งขันจากต่างประเทศด้วย เรื่อง FTA




เราต้องดูแลผู้ผลิต ขณะเดียวกันต้องดู consumer  ด้วย  ฉะนั้นผู้ผลิตต้องปรับตัวตลอดเวลา  ตอนนี้เสื้อผ้าจีนเข้ามาเยอะตีตลาดไทย ฉะนั้นขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมศุลกากรช่วยดูด้วย  เรื่องนี้มีจ่ายใต้โต๊ะด้วย  ขอให้ปฏิบัติทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา  ช่วยดูอะไรเป็นปัญหามี  impact  ต้องแก้ไข  ขอให้ดูการปรับโครงสร้างและเศรษฐกิจประกอบ


Logistics  ในเรื่องนี้มี  Logistics เป็น Agenda  พิเศษของรัฐบาล  เพราะต้องการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  การส่งเสริมการใช้ขนส่งหลายรูปแบบเรื่องพลังงานทดแทน  Eternal  ต้องมี  Roadmap  ให้ชัดเจน  


ศักยภาพรัฐวิสาหกิจ  รัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจต้องปรับศักยภาพตัวเอง  ที่ขาดทุนให้มีความชัดเจนทำอย่างไรให้ไม่ขาดทุน  หนี้ทั้งหลายต้องจัดการปรับโครงสร้างทางการเงินและทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพ  รัฐวิสาหกิจที่ต้องแข่งกับเอกชนก็ต้องแข่งเหมือนเอกชน  รัฐวิสาหกิจที่ดูแลสาธารณูปโภคก็ต้องดูเรื่องการบริการประชาชนและต้นทุนที่เหมาะสม  รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนเพราะต้องบริการในราคาจำกัดก็ต้องทำอย่างที่พูด  เอาหนี้ขึ้นมาก็ต้องเอาขึ้นมา  ต้องขอให้ช่วยปรับปรุงกันด้วย  กระทรวงไหนมีรัฐวิสาหกิจเยอะหน่อยก็ช่วยดูด้วย รวมทั้งกระทรวงการคลัง  



แล้วเราจะปรับโครงสร้างการถือหุ้นการปรับกฎหมายของรัฐวิสาหกิจใหม่  ที่เราเคยตั้งใจไว้เมื่อ  4  ปีที่แล้ว


การทำงานที่ต้องเฝ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคทุกตัว  ท่านรองฯ สมคิดทำหน้าที่หลักแต่กระทรวงทุกกระทรวงต้อง support  ด้วย  เพราะเราต้อง  monitor ช่วยเช็คสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตลอด 4 ปีนี้


Annual Report  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านไปลองทำดู  แล้วรายงานกลับมาด้วย  คือ  ผมอยากเห็น  Annual  Report  ของทุกกระทรวงแบบเดียวกับที่บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์  ไม่ใช่เป็น  Report  ที่โฆษณาตัวเอง มีรูปของรัฐมนตรี  รูปนายกรัฐมนตรีหล่อ ๆ  ไปเปิดงานที่โน่นที่นี่  ผมอยากเห็นในลักษณะ  balance  sheet  ของกระทรวง  รายกรม  กอง  ให้ละเอียดมากสุดเท่าที่พึงจะทำได้  แสดงจำนวนคน  มีซีอะไร  กี่คน  ค่าน้ำ  ค่าไฟ  ค่าบริการ  ผมจะนำมาจัดให้เกิดประสิทธิภาพและจะขันน๊อตปีต่อไปว่าจะทำได้ดีแค่ไหน  นั่นแหละ  KPI  ไม่เช่นนั้นการบริหารราชการจะวัดไม่ได้เลย  เดิมกระทรวงการคลังจะรวม ๆ มา  ต่อไปให้กระทรวง กรม กรอกขอให้กระทรวงการคลัง และ สศช.ช่วยให้มีข้อมูลให้กรอกได้  ถ้ามี Revenue  ก็ทำเป็น  2  ด้าน  จะได้  cost  ของกระทรวง  สิ่งนี้เป็นบัญชีของประเทศ   อาจารย์




สุชาติฯช่วยด้วยก็ดี  ผมอยากให้ปี 48  ลองทำ  ปี 49 ปรับปรุง ปี 50 เอาจริง ฉะนั้นสิ้นปี 50 ภายในไตรมาสแรกของปี  51 ทุกกระทรวงต้องมี  Annual  Report  อย่างสวยงามพร้อมตัวเลขที่ชัดเจน  เพื่อจะรู้ว่าเรา over  employed หรือไม่  มีข้าราชการ  ลูกจ้างใช้เงินเท่าไร  ต่อไปนี้มีระบบ  GFMIS  ท่านจะรู้ตรงนี้  และระบบ  GFMIS  ก็จะช่วยด้วย พอได้ระดับกรมแล้ว  อันดับต่อไปคือจังหวัด  computerize  จะเห็นระบบบัญชีทั้งประเทศได้อย่างดีซึ่งนำไปสู่ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขอฝากไป  warm  up  ตั้งแต่ ปี 48,  49,  ปี 50  เอาจริง  ฉะนั้น ใครจะขันน๊อตตรงนี้ก็เริ่มได้แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


การฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาในหนังสือ  The  Third  Wave  ของ  Alvin  Toffler  เขาพูดว่าในช่วงยุค  2  เป็นช่วงที่มีระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมที่เร่งการผลิตทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีระบบไม่มีประสิทธิภาพ  สิ่งแวดล้อมถูกทำลายมาก  ความดีงามในยุคที่ 1 คือ ยุคเกษตรถูกทำลายไปเยอะ  ยุคที่ 3 (The Third) มนุษย์จึงโหยหาสิ่งดี ๆ ในยุคที่ 1    



มนุษย์เรียกหาศิลปวัฒนธรรม   และสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ   กลับมาต้องใช้ความรู้ใหม่ ๆ  มารักษาสิ่งแวดล้อม  เพราะฉะนั้นเราก็โหยหาสิ่งดีงามที่หายไป  ต้องการป่าต้นน้ำกลับคืนมา  ผมอยากให้      ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการรักต้นไม้  รักธรรมชาติ  ถ้าหากทุกส่วนราชการทำเช่นนี้ได้จะดีมาก  ตัวอย่างต้นไม้ริมคลอง  ที่พวกเราเคยปีนแล้วกระโดดน้ำเล่นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว


กรมทางหลวงก็ยังเผาหญ้าอยู่อย่างเดิม  เพราะบอกจากส่วนกลางไม่ไปถึงพื้นที่  ถ้าส่วนราชการเผาเสียเอง  เวลาไปบอกชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อ  ฉะนั้นเผาหญ้า  เผาป่า  ทำให้ไม่มีจุลินทรีย์เหลือ  ฉะนั้นขอให้ดูเรื่องนี้อย่างจริงจัง  นอกจากนี้มลภาวะทั้งหลาย  เช่น  ขยะ ใน  4 ปีข้างหน้าต้องดูอีกมากขอให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลขยะ  สิ่งแวดล้อม  ใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจดูแลเรื่องนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ACD  เป็น initiative  ของไทยต้องทำต่อ  Asia  bond  ท่านรองฯ สมคิดต้องผลักดันเรื่องนี้ต่อ  Asia  bond  market  เรื่อง  FTA  ต้องทำต่อแต่ต้องอยู่ภายในกรอบของเอเซีย  การดำเนินการไม่ต้องเร่งรีบแต่ต้องไม่ช้า   ต้องทำอย่างพอดี    หมายความว่า การไป




เจรจาต้องไม่ช้า  แต่ในการเจรจานั้นต้องรอบคอบ  และอย่าช้าจนไม่ไปเจรจา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ต้องยกเครื่องกฎหมายในโอกาสกฎหมายตราสามดวง  ครบรอบ  200 ปี  จะมีการยกเครื่องกฎหมายครั้งใหญ่จำนวน  377  ฉบับ  มีการตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ หลายคณะ  เพื่อพิจารณากฎหมาย  กฎ ระเบียบ กฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคที่สมควรถูกยกเครื่องทั้งหมด


เรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้  การป้องกันและปราบปรามทุจริตทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน เที่ยวนี้  4  ปี ผมมีเวลาผมเอาจริงต้องถือว่าประเทศไทยต้องโปร่งใส  ผมเอาจริง  จะขันน๊อตเร็ว  ต้องทำแน่ผมส่งสัญญาณชัด ๆ  ผมจะปรับเงินเดือนข้าราชการปี 49 และปี 51 รวม 2 ครั้ง ขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว  แต่ต้องมี  “give  and  take”  give  คือ ขึ้นเงินเดือน  take  คือ  รายได้ไม่พึงประสงค์ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกกำจัดทิ้งไป  ฉะนั้น ขอให้เอาจริงเอาจัง  เจ้าภาพให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหลัก  ร่วมกับองค์กรอิสระอื่น ๆ เช่น  สตง.  ปปช.



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม


ผมจะจัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม  การรับฟังความเห็นประชาชนในเรื่องสำคัญ ๆ หากจำเป็นต้องทำ  Referendum  ก็ต้องทำ  หรือบางเรื่องต้องรับฟังสาธารณะ  Public  Hearing  ก็ต้องทำรวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็ต้องทำ


ผมอยากตั้งคณะกรรมการ อีก 1 ชุด คล้าย ๆ กับคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อ  Restore  เรื่องสิทธิมนุษยชน  เป็นกรรมการที่ไม่  extreme  แต่เหมาะสมกับประเทศใน  Asia  โดยเฉพาะประเทศที่กำลังจะก้าวพ้นจากความยากจน  เรื่องนี้ต้องทำให้ดีในสัดส่วนที่เหมาะสม  ไม่  Over  ผมเป็นมนุษย์  เพราะฉะนั้นต้องการให้เป็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”  ไม่ใช่เรื่อง “เทวดาชน”  ผมอยากให้เป็นคณะกรรมการอิสระช่วยกันคิด       ทำหน้าที่เหมือนคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ


ผมอยากให้มี  Check &  Balance  คือการถ่วงดุลตรวจสอบไม่ให้องค์กรอื่นทำเกินเลย  ไม่ใช่มีองค์กรอื่นดึงขาไม่ให้องค์กรอื่น ๆ เดิน  ต้องดูความพอดี  มีระบบ  Check  &  Balance  ไม่ใช่ระบบดึงขา  (Pull Leg)  ซึ่งเป็นแบบไทย  ๆ  ต้องลดลงหน่อย




ยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ


ความพร้อมของ 4 เหล่าทัพเป็นหัวใจสำคัญ  ความพร้อมรบไม่จำเป็นต้องไปรบ  และไม่อยากรบ  ตัวอย่าง  เหมือนกับการซื้อประกัน  เมื่อไม่ซื้อประกัน  เมื่อไฟไหม้ก็หมดตัว  ดังนั้นต้องมีความพร้อมรบ  ขณะนี้ให้เหล่าทัพซ้อมรบร่วมกันซึ่งไม่เคยมีมาก่อน  เราเคยแต่ซ้อมร่วมรบกับคนอื่น แต่ไม่เคยซ้อมรบร่วมกันเองเลยระหว่างกองทัพต่าง ๆ ของเรา  แปลกแต่จริง  ในสัปดาห์หน้ากองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศจะซ้อมรบร่วมกันซึ่งผมจะไปดู ทั้งนี้  การซ้อมรบดังกล่าวก็เพื่อให้แต่ละเหล่าทัพประเมินตัวเองว่ามีความพร้อมแค่ไหน  ขาดแค่ไหน  แล้วเราจะปรับปรุง  พร้อมในที่นี้ต้องไม่  Over  หรือไม่ใช่ทำแบบคนจนเกินไป  เพราะเราไม่ใช่ประเทศเศรษฐีหรือยากจน  ความพร้อมนี้ไม่เพียงเป็นเรื่อง  Hardware  แต่เป็น Peopleware  ด้วย  ดังนั้นระบบ  training, e – Service  training, Practical  Training  ฉะนั้น ต้องสร้างความพร้อมกับการปรับตัวเข้าสู่ระบบการคุกคามสมัยใหม่


การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องดูแลกันต่อไป  โดยจะเน้นความสมานฉันท์  การพัฒนา  การจัดการศึกษาที่ถูกต้อง  ผู้กระทำผิดก็จะต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมายปกติ การคุ้มครองดูแลผู้บริสุทธิ์ก็ต้องดำเนินการกันต่อไป




ปัญหาการหลบหนีเข้าประเทศ  จะต้องมีกฎกติกาที่ถูกต้อง การจัดการแรงงานทั้งหลาย  แรงงานต่างด้าวต้องเป็นการจัดการที่ถาวร  นอกจากนี้เรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง  การให้บริการเรื่องนี้ต้องคล่องตัว  แต่ต้องไม่ทิ้งระบบความมั่นคง  โดยมีระบบคอมพิวเตอร์  on – line  มี  blacklist  เป็นตัวช่วย


สรุป


นี่เป็น 8 ยุทธศาสตร์  ที่ทุกท่านต้องร่วมทำแผนในช่วงบ่าย  ผมจะดูแลสนับสนุนเพื่อให้งานทุกอย่างรวดเร็ว  ไม่เคยมีครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่จะยกเครื่องทั้งระบบแบบนี้  มีการจัดระบบงบประมาณเสริมแบบนี้  ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ทุกคนจะช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์และความภูมิใจ  ให้ประเทศและประชาชน


SPV  เรื่องวัวเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่จะต้องทำ  ฉะนั้นกระทรวงเกษตรจะต้องดูว่าจะจัดหาอย่างไร ให้มีกระบวนการต่อเนื่อง  เป็นเรื่องเร่งด่วน  ต้องจัดระบบให้ดี  และรองรับการแปรรูปด้วย


ทุกกระทรวง  ICT  เป็นเรื่องสำคัญ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวง วิทยาศาสตร์ต้องมาร่วมมือกัน  เรื่องการจัดหาคอมพิวเตอร์หากร่วมมือกันก็สามารถต่อรองราคาได้   โดยจัดให้มีการประชุม  (bid) 




ในหมู่ผู้ผลิตในประเทศหรืออาจเป็น Consortium  เพื่อจะได้จ่ายเงินน้อย ๆ  ได้ของดี ๆ มีบริการหลังการขาย   เสียเงินตราต่างประเทศน้อย


สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่จะต้องร่วมกันทำงานหนัก 4 ปีนี้  ผมจะแก่ไปกว่า 4 ปีที่แล้วเยอะ  แต่เราจะมีความสุข  แค่ทำได้ 70 %  เราก็มีความสุขมากแล้ว  แต่เราจะทำให้ได้มากกว่านั้น  ขอบคุณ
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นายพิสิฐ  เกตุผาสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  

      แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านการบริหารงานบุคคล 

 ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2548

****************************



ในโอกาสที่ นายพิสิฐ  เกตุผาสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  ด้านการบริหารงานบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2548  แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งประกอบด้วย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานจังหวัด  และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประมาณ  100  คน  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2548  ณ  วิทยาลัยมหาดไทย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ก็ได้หยิบยกคำชี้แจงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวมาชี้แจงให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ


วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่




ผมได้มีโอกาสมาพบกับเพื่อนข้าราชการ ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ให้เกียรติผม


 ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ก็มีความยินดีและเต็มใจที่จะถือโอกาสนี้ ได้กล่าวต้อนรับเพื่อนข้าราชการที่มาจาก

จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดชลบุรีนั้นก็คงจะรู้จักและเป็นที่ทราบว่าเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกและเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย มีการพัฒนาที่มีความเจริญ ก้าวหน้ามาโดยลำดับ จังหวัดของเราเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเรื่องของการลงทุน และด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่ท่านทั้งหลาย ได้มาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ถ้ามีเวลานอกเหนือจากหลักสูตรการฝึกอบรม ผมก็อยากจะเชื้อเชิญให้ได้มีโอกาสไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม  รวมทั้งสีสันของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา ซึ่งก็ไม่อยู่ไกลนักจากที่ท่านมาเข้ารับการฝึกอบรม กระผมคงต้องเรียนว่าคงต้องใช้เวลานอกเหนือจากหลักสูตรการฝึกอบรม เพราะว่าผมได้ทราบว่าหลักสูตรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยเหลืองานของผู้ว่าราชการจังหวัด 




เพื่อนข้าราชการที่รักครับ ท่านคงจะตระหนักและทราบแล้วว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานแผ่นดินของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.  ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ในวันที่ ฯพณฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ท่านจะไม่เป็นเพียงผู้นำตามกฎหมายเท่านั้น แต่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  นั่นหมายถึงว่า จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ประเทศของเรานั้นทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน จะมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ  คำกล่าวนั้นเป็น      คำกล่าวที่สามารถมองได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า บ้านเมืองของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจริง ๆ เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทย ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นเดียวกัน จากการปฏิรูประบบราชการ แต่เป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจว่า รัฐบาลได้ให้ความไว้วางใจกับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจไม่ว่าเป็นเรื่องนโยบายก็ดี การปฏิบัติก็ดี คนมหาดไทยก็สามารถสนองตอบนโยบายและก่อให้เกิดความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง เป็นที่ยอมรับ เป็นที่กล่าวขาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยกย่องชมเชยว่าคนมหาดไทยนั้นเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่สามารถสนองตอบต่อการ 




ทำงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดียิ่ง ฉะนั้นท่านจะเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของเราได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ด้วยความหมั่นเพียร 

ความอดทน และสามารถที่จะได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง

สูงขึ้น อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ผมอยากจะเรียนให้เพื่อนข้าราชการมหาดไทยด้วยกัน ก็ถือเป็นคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 


ในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกับผู้บังคับ บัญชาของท่านที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัด ในห้วงระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมานั้น อาจจะไม่ได้เห็นหน้าผู้ว่าฯ ของท่านที่จังหวัด เพราะเราต้องไปอยู่ที่กรุงเทพ ฯ ใน   4 วันที่ผ่านมา ผมเองก็กลับเมื่อคืนนี้  4 วันที่ผ่านมานั้นเป็น 4 วันที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารงานแบบบูรณาการ เพราะเราได้ไปรับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองฝรั่งเศส การกระจายอำนาจ  เรื่องของภารกิจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อะไรต่าง ๆ  เหล่านี้   2 วัน  ที่กรุงเทพ ฯ โดยสถาบันดำรงราชานุภาพเป็นผู้จัดขึ้น และอีก 2 วันต่อมา เสาร์- อาทิตย์ ไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนมหาดไทยนั้นโดย อดีตท่านปลัดกระทรวง มหาดไทยได้กล่าวไว้ว่า ต้องทำงานไม่มีวันหยุด วันที่เราหยุดคือวันที่เราไม่มีงานทำ  ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่ง



ที่ต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้น ในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มมากขึ้น  มีความเข้มข้นมากขึ้น 


ผมอยากจะเล่าอย่างสั้น ๆ ว่า ใน 2 วันที่ผ่านมา วันเสาร์ – อาทิตย์ หลังจากที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ก็ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง กรม รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ไปรับนโยบายที่ทำเนียบรัฐบาล การบริหารราชการแผ่นดินนับตั้งแต่ที่ได้มีการเลือกตั้งมาและได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ก็จะเห็นได้ว่ามีมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน มีการปฐมนิเทศคณะรัฐมนตรี เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการปกครองทางการเมืองของประเทศไทย ครั้งนี้มีรัฐบาลเพียงพรรคเดียวก็เลยปฐมนิเทศได้ นอกจากเรื่องของการปฐมนิเทศแล้ว ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปกครองประเทศอีกเช่นเดียวกัน ที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามและศึกษา ต่อไปนี้การบริหารราชการแผ่นดินใน 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไปถึง 2551 จะมีแผนบริหารราชการแผ่นดิน จะมีแผน ปฏิบัติการในการบริหารราชการแผ่นดิน และได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ




แผ่นดินไว้ใน 8 เรื่องด้วยกัน จะนำเรียนอย่างสั้น ๆ  เฉพาะหัวข้อและในส่วนที่จะนำโยงเกี่ยวข้องกับบรรดาข้าราชการทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นใน 4  ปีข้างหน้า การบริหารราชการในกระทรวง กรม จังหวัด จะต้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมของประเทศใน 8 ด้านตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางและตั้งเป้าหมายไว้ 


ประการแรก  เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน ผมคงจะไม่ลงไปในรายละเอียด แต่ผมอยากจะให้ท่านติดตามเพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด อย่างเรื่องของการขจัดความยากจน ก็มีหลายกระทรวง กรม เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ที่ไม่พ้นก็เป็นกระทรวงมหาดไทย ในระดับของกระทรวง ของจังหวัด ในระดับของอำเภอ ในระดับของหมู่บ้าน เกี่ยวข้องหมด ก็มีทั้งระดับมหภาค ระดับชุมชน ระดับบุคคล 


ประการที่ 2  นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ อันนี้สำคัญนะครับ ต่อไปจะเป็นการสร้างสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาพภาวะของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม


ประการที่ 3 เป็นนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างของภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 



ภาคบริการและการท่องเที่ยว การบริหารการเงินและการคลัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการนำนวัตกรรมมาใช้  ในประการที่ 2 นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ที่ผมได้นำเรียนไปแล้ว เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนประการที่ 3 เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และแข่งขันได้ เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว การเงินการคลัง เรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของ Logistic 


ประการที่ 4 เป็นเรื่องของนโยบายการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประการที่ 5 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


ประการที่ 6 นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี ก็พูดถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่สำคัญที่ผมอยากจะยกมา เพื่อให้ท่านได้รับทราบเป็นแนวทางในการประกอบการฝึกอบรมที่จะมีขึ้นในหลักสูตรนี้  ก็คือ การพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลยุทธ์หลักก็คือการปรับปรุงรูปแบบของการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ขยายการให้บริการประชาชน เช่น 




กำหนดให้มีศูนย์บริการร่วม ระบบบริการ Electronic การปรับปรุงศักยภาพให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือเหตุวิกฤติของประเทศได้ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและระบบบริหารงานให้มีความทันสมัยโดยสร้างหน่วยงานและกลไกรูปแบบใหม่ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีการยกตัวอย่างในการที่จะนำการทำงานแบบ Hollywood Model เข้ามาใช้ และพูดถึงการถ่ายโอนกิจการและบุคลากรไปยังหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เน้นการถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจและทรัพยากรส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติ ส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาแรงจูงใจ ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องและอยู่ใกล้ตัวเรามากก็คือ เราได้มีการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา จนมาถึงปัจจุบันนี้ ท่านทั้งหลายก็จะต้องมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้น มากกว่าที่เป็นอยู่ มากกว่าที่ผ่านมา การฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากร จึงมีความสำคัญที่จะสนองตอบต่อการบริหารงานของรัฐบาลเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ก็พูดถึงการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างธรรมาภิบาล




ประการที่ 7 ก็เป็นนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม


ประการที่ 8 นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ รายละเอียดผมอยากจะแนะนำให้ท่านได้ไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการไปทำงานช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ความเข้มข้นในการทำงานจะเพิ่มมากขึ้นทุกที ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวง ทุกกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชนด้วยว่าต่อไปนี้การทำงานของชาติบ้านเมืองนั้นจะต้องมีเจ้าภาพชัดเจน ท่านได้ยินอยู่บ่อยครั้ง จะต้องมีการทำงานแบบเป็นทีม ต่อไปอาณาเขตของแต่ละกระทรวง กรม จะต้องเป็นแบบ เบลอ ๆ  คือสามารถที่จะทำงานข้ามกระทรวงได้ 


อาจจะตรงกับที่ผมได้เรียนว่า ทำงานแบบ  Hollywood Model ซึ่งผมก็ดูความหมายที่เรียกว่า Hollywood Model เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่า เหมือนกับเรากำลังสร้างภาพยนตร์สักเรื่อง เป็นภารกิจใหม่ต้องมีบทภาพยนตร์ เหมือนกับการทำแผน ทำแผนแล้วประกอบกำลังก็จะต้องมีช่างเสียง แสง ดารา ต้องดึงคนที่เหมาะสมมาทำงาน ระบบราชการไทยต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้ มียุทธศาสตร์ มีภารกิจอะไรต่าง ๆ ขึ้นมาก็เป็นหน่วยงานผสมเฉพาะกิจ 




สมมติว่ารัฐบาลมีภารกิจใหม่ ก็ดึงคนประกอบภารกิจเสร็จแล้วก็กลับที่เดิมทำภารกิจใหม่ต่อ 


ตรงนี้น่าจะเป็นรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ความเข้าใจของผมคือหมายถึงว่า เมื่อมียุทธศาสตร์ มีภารกิจ แต่ไม่เพิ่มคน หรือถ้าในหน่วยงานนั้นบุคคลไม่สามารถสนองตอบต่อภารกิจ ก็จะต้องดึงจากข้ามกระทรวงหรือข้ามจังหวัด หรือในส่วนราชการภายในจังหวัดเองมาทำงานเป็นทีมภายในท้องถิ่น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วกลับต้นสังกัด ก็จะเป็นการบริหารงานรูปแบบใหม่ 


ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นว่าต่อไปนี้การทำงานนอกรูปแบบจะมีความสำคัญและจำเป็นเพิ่มมากขึ้น กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานจะต้องได้รับการแก้ไข 


เพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากข้อคิดเหล่านี้ไว้กับเพื่อนข้าราชการมหาดไทยว่า ต่อไปนี้การทำงานนั้นคงจะต้องมุ่งมั่นกับยุทธศาสตร์ กับภารกิจ กับการเป็นเจ้าภาพ และการทำงานเป็นทีม ที่สำคัญนะครับ 


เมื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 8 ด้านในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว รัฐบาลได้กำหนดว่าการเสนอโครงการแผนงาน รวมทั้งงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับ 8 ยุทธศาสตร์นี้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นในการของบประมาณในปี 2549 



ที่เราขอกันไปทุกจังหวัดแล้ว ต้องนำกลับมาทบทวน เพื่อเสนอขึ้นไปใหม่ ภายในวันที่ 25 เมษายน   ฉะนั้นท่านทั้งหลาย เมื่อเสร็จการฝึกอบรมแล้วขอให้รีบกลับไปทำงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะต้องเสนอแผนงานโครงการกันใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และต่อไปนี้การเสนอใน 4 ปีนี้ต้องสอดคล้องกับ 8 ยุทธศาสตร์ที่กำหนด ยกเว้นมียุทธศาสตร์ที่ 9 คือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองที่อาจจะมีผลประทบ ก็อาจจะเสนอในเรื่องที่ 9 ได้ แต่อันนี้ขึ้นกับวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเรื่องของภัยแล้ง ไข้หวัดนก อะไรต่าง ๆ เหล่านี้แต่โดยหลักแล้ว เมื่อมีแผนแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  จะต้องยึดหลักแผนบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลักปฏิบัติ และนำมาเป็นแผนปฏิบัติการในการทำงานของกระทรวง กรม ของจังหวัด ฉะนั้นยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็จะต้องนำไปปรับให้สอดคล้องกับ 8 แผนนี้เช่นเดียวกัน


 เพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นได้ว่าภารกิจของท่านทั้งหลายในสังกัดของสำนักงานจังหวัดสำคัญมากในการที่จะช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และทีมงานที่จะให้เดินไปตามแนวทางที่ได้รับการชี้แจงแถลงนโยบายมา ผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสถาบันดำรงราชานุภาพ  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงาน




บุคคลขึ้น เพื่อที่จะสอดรับหรือรองรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศที่จะต้องใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และอีก 4 ปี ข้างหน้า 


เมื่อมาถึงตรงนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างว่า ในวันแรกหลังจากที่ นายก ฯ ได้แถลงนโยบายแล้ว ก็มีการแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ตามภารกิจ วันที่ 2 มีการนำยุทธศาสตร์เหล่านี้มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นการเห็นชอบร่วมกันในการที่จะทำงาน ในช่วงบ่าย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ก็ได้มอบนโยบายและแนวทางในการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีขึ้น อันนี้เป็นภารกิจของกระทรวง มหาดไทย ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 


ที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่า ในกลุ่มจังหวัดที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คือ ดร. สมคิด ท่านได้เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดใน 3 กลุ่มหรือในเขตตรวจราชการของท่านไปเข้ารับฟังการชี้แจง เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานทันทีเลยว่าต่อไปนี้การที่จะมีการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดนั้น จะมีการส่งทีมงานลงมาช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดกับทีมงานในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจังหวัดที่



มีผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าก็จะมีกลุ่มทางภาคเหนือ  8  จังหวัด มีกลุ่มทางภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง ตอนบน กลุ่มทางอันดามันที่จะต้องเข้ารับนโยบายต่อจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


ฉะนั้น  ต่อไปนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีการทำงานต่อเนื่อง และมีความเข้มข้นมากขึ้นทุกที จึงอยากจะให้ข้อคิดกับท่านทั้งหลายว่า เราคงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ทันยุคทันสมัย ตามที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบอยู่แล้ว 


เพราะฉะนั้น  ผมคงถือโอกาสสรุป เลยนะครับว่า การที่ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ 



ในประการแรก ที่ท่านจะต้องกระทำก็คือ การบริหารจัดการตัวเองเป็นลำดับแรก ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน และสุดท้ายจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานทั้งในของตัวท่านเอง รวมถึงภายในองค์กรให้ได้ มิฉะนั้นแล้วก็จะก้าวไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผมได้ยกตัวอย่างมาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง เราจะต้องมุ่งมั่นทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น เราจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้มากขึ้น จะไม่แบ่งฝ่ายว่า งานนี้เป็นงานของกลุ่มนี้ งานนี้เป็นงานของกลุ่มนั้นถ้าเรายังยึดสิ่งที่เคยปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการ




ทำงานแบบเดิม  น่าจะไม่ใช่ทางที่พวกเราจะก้าวไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล   เราก็จะอยู่อย่างลำบาก  ในอนาคต 



ในประการที่สอง  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขอบเขตจำกัดภายใต้การบริหาราชการแผ่นดินของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี ท่านจะต้องเอาใจใส่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล เพราะว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับตัว ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าจะปรับไปในทางไหน และไม่มีทิศทาง แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรอบตัวเรา และเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า จะทำให้เราปรับตัวถูกทิศทาง ดังนั้นท่านทั้งหลายที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งจัดโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการสนับสนุนจากทุกจังหวัด ก็ขอให้ท่านได้เอาใจใส่และตั้งใจที่จะเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายเป็นความหวังของจังหวัด ของสำนักงานจังหวัด และเป็นความหวังของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และจะช่วยกันเป็นทีมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด  ฉะนั้น



ตลอดระยะเวลาของการศึกษาอบรม ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถาบัน เพราะว่าในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการ และมาฝึกอบรมในที่นี้ ก็ถือว่าท่านยังปฏิบัติราชการ การประพฤติ การปฏิบัติ ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตของข้าราชการ 


ผมต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิด ก็ได้มีโอกาสเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ข้อคิดเพื่อนข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังกัดสำนักงานจังหวัด ขอขอบคุณสถาบันดำรงราชานุภาพ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของกระทรวง ในส่วนของ ก.พ. จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  และภาคเอกชน 


บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ณ บัดนี้ และขออำนวยพรให้การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วง บังเกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถาบันดำรงราชานุภาพ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจังหวัดและของกระทรวงมหาดไทย
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